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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล" เตรียมหั่นงบ "กลาโหม" 3 หมื่นล้าน พร้อมเปิดยุทธวิธีสื่อ

ถึงปชช. ช่วยกดดันถึงกมธ. 
4 

2 มติชนออนไลน ์ ภท.ยันไร้ปัญหา ‘นาที’ นั่งรอง กมธ.งบ คนที่ 4 – ไมม่ีชื่อ รมต.พรรค
เป็นเพราะภารกิจเยอะ 

6 

3 มติชนออนไลน ์ ‘ยุทธพงศ์’ เหวอ ตรวจงบกองทัพ เจอ ‘งบลับ’ ซ่อนหลายบัญชี 7 
4 แนวหน้าออนไลน ์ 'เพื่อไทย'ฝันหวาน! อ้างประสบการณ์บอก รัฐบาลกำลังจะแพแตก '   

อยู่ได้อีกไม่นาน' 
8 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขาฯเพื่อไทย เย้ยรัฐบาลจะอยู่ไม่นาน พรรคร่วมวิจารณ์กันเอง ขาด
เสถียรภาพ แย่งชิงผลประโยชน ์

10 

6 แนวหน้าออนไลน ์ ปมแตกหัก! 'ตรีรัตน์'เปิดใจเบื้องหลังทิ้งเพื่อไทย เนื้อหอมฝ่ายค้าน-
รัฐบาลรุมตอม 

11 

7 แนวหน้าออนไลน ์ ‘องอาจ’ฝากการบ้านรัฐบาล-ศบค. 4 ข้อ จัดการพรก.เงินกู้ 5 แสน
ล้านอย่างคุ้มค่า 

13 

8 สยามรัฐออนไลน์ “องอาจ” ฝากการบ้านรัฐบาล 4 ข้อจัดการพรก.เงินกู้ 5 แสนล.อย่าง
คุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริง 

15 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘เต้007’เปิดรับผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ สู้ศึกลต.ปลายปีน้ี 16 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ คนกรุงส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีชื่อผู้ว่าฯในดวงใจ 17 
11 สยามรัฐออนไลน์ "นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจ "อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3" 19 
12 สยามรัฐออนไลน์ “พลังธรรมใหม่” เย้ย “โทนี่แม้ว” สมัยเป็นนายกฯประกาศแก้ปัญหา

จราจรก็ทำไม่ได้ ไม่เชื่อแก้ศก. 6 เดือนสำเร็จ 
21 

13 สยามรัฐออนไลน์ ที่สุดลุงตู่!! "โฆษกพท." ตอก 7 ปีสร้างหนี้มากสุด จัดการวัคซีนได้มั่ว
ที่สุด คนจนมากที่สดุ 

22 

14 สำนักข่าว INN ดุสิตโพลคนห่วงเฟคนิวส์โควิดขอมีแหล่งอ้างอิงชัด 23 
15 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “พิชาย-ธีระชัย”ชำแหละ “7 ปีรัฐบาลประยุทธ์” การเมือง-ศก.-

สังคม”ล้มเหลว 
24 
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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
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     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน ์ ‘โฆษกประชาชาติ’ จี้ ‘บึ๊กตู่’ เร่งกระจายอำนาจให้ อปท.เพื่อสร้าง 

‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
26 

17 สยามรัฐออนไลน์ พท.ลุยต่อตรวจสอบร่างพ.ร.บ.งบ 65 วาระ 2 แฉงบลับโผล่อื ้อทั้ง    
กห.-สำนักนายกฯ ไม่มีรายละเอียด 

28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ เล่นผิดบท 29 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ โฟกัสสถานการณ์ “ประยุทธ์” หิ้วงบประมาณฝ่าด่านสภา : รัฐบาล  

อมโรค ประเทศโคม่า 
31 

3 เดลินิวส์ออนไลน ์ วิกฤติร้อน"หอกข้างแคร่" วิบากกรรมเขย่าเกมอำนาจ 35 
4 ข่าวสดออนไลน์ ฝากการบ้านกมธ.-ปรับแก้งบ65 38 
5 ข่าวสดออนไลน์ เปิดแพ็กเกจมาตรการ‘รัฐ-เอกชน’ ออกแผนฟื้นเศรษฐกิจ-สู้‘โควิด’

ระลอก 3 
43 

6 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 : กะแยง บ่ หอม 47 
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5 มิถุนายน 2564 15:41 น. 

"ก้าวไกล" เตรียมหั่นงบ "กลาโหม" 3 หมื่นล้าน พร้อมเปิดยุทธวิธีสื่อถึงปชช. ช่วยกดดันถึง
กมธ. 

 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฝ่ายนโยบาย ในฐานะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร 
ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการปรับลดงบประมาณในชั้นกมธ.สัดส่วนของพรรคว่า เราได้ตั้งเป้าปรับลดงบประมาณ เพื่อคืน
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาชน ซึ่งถูกปรับลดไป 3.5 หมื่นล้านบาท เช่น งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงินชดเชยภาษีที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กองทุนเพื่อเสมอ
ภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานเหล่านี้เคยของบประมาณมาก่อนหน้าหรือไม่ 

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า สำหรับกระทรวงที่จะไปตัดงบ คือ กระทรวงกลาโหม ที่สามารถลด ตัด เลื่อน เพื่อ ให้ได้วงเงิน
งบประมาณคืนมาเกือบ 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ เรายังเจองบก่อสร้างของกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวนมาก ที่
สามารถเลื่อนออกไปก่อนได้ เช่น งบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งบก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และอาคารที่
ทำการต่างๆ ที่คาดว่า จะสามารถตัดลดได้อีกประมาณ 4 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดในชั้น
อนุ กมธ. เพื่อไม่เป็นการรีบตัดสิน เพราะเมื่อปี 2563 ในชั้น อนุ กมธ. สามารถตัดงบได้ 3 หมื่นกว่าล้านบาท และ
สามารถนำไปคืนให้ กสศ.หรือเงินชดเชยภาษีที่ดินฯ ได้เหมือนกัน โดยปีนี้ก็จะไล่ดูงบอบรมสัมมนา  งบครุภัณฑ์ หรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษาต่างๆ ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน เป็นรายบรรทัด 

เมื่อถามว่า การที่ ส.ส.พรรค ก.ก.ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญใน กมธ.งบประมาณ 2565 จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่ น.ส.ศิริ
กัญญากล่าวว่า ไม่มีเลย ตนยืนยันตลอดการทำหน้าที่ในกมธ. 3 ปี และเคยได้รับตำแหน่งรองประธาน กมธ.ก็ยังไม่เห็น
ว่า การดำรงตำแหน่งสำคัญจะช่วยให้กระบวนการทำงานคล่องขึ้นแต่อย่างใด และกมธ.หลายคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญ 
ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ตนคิดว่า ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่เนื้อหาสาระที่เราถกเถียง
กันและให้เหตุผลหน่วยงานต่างๆ ในการตัดงบมากกว่า 

เมื่อถามถึงเสียงพิพากษ์วิจารณ์ต่อการแย่งชิงตำแหน่งสำคัญใน กมธ.งบประมาณ เป็นไปเพื่อดึงงบประมาณให้พื้นที่และ
รักษาฐานเสียงทางการเมืองของนักการเมือง น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ประเด็นนี้อาจจะมี ส.ส.บางส่วนที่ต้องการทำเพื่อ
คนในพื้นที่ แต่ว่าถ้าลองนึกภาพดูว่า หาก ส.ส.ทุกคนทำแบบนี้ ก็เท่ากับว่า ประเทศนี้ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง 
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สุดท้ายอาจจะมีแค่โครงการตัดถนน ทำแหล่งน้ำลงไปในพื้นที่ต่างๆ แต่โครงการที่จะเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญก็
อาจจะถูกลดความสำคัญลงไป เช่น งบวิจัย และพัฒนา หรืองบสนับสุนนเอสเอ็มอี เราคิดว่า หากทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ดี
แน่นอน 

เมื่อถามว่า พรรค ก.ก.จะทำงานลำบากหรือไม่ หาก กมธ.ส่วนใหญ่ยึดแนวทางดึงงบประมาณเพื่อรักษาฐานเสียงของ
ตัวเอง น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า แน่นอนว่า กมธ. 6 คน ของพรรค ก.ก. อาจจะไม่สามารถเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะโหวตผ่าน
ในแต่ละเรื่อง แต่เรื่องสำคัญคือการทำการบ้านเรื่องข้อมูลตัวเลข และเหตุผล 

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เสียงของประชาชนนอก กมธ. ที่จะช่วยกดดัน เหมือนเมื่อปี 2563 ที่กมธ. โหวตผ่านงบซื้อเรือดำน้ำ 
แต่ด้วยแรงกดดันจากสังคม ก็ทำให้กองทัพเรือถอนเรื่องนี้ออกไป ดังนั้ น จึงต้องทำงานสอดประสานกันระหว่างกมธ. 
และประชาชน ที่อยู่นอกสภาจากวันนี้เป็นต้นไป กมธ. ของพรรค ก.ก. จะไม่ได้ทำงานแต่ในห้อง แต่จะสื่อสารออกให้
ประชาชนข้างนอกได้รับรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นใน กมธ. ถือเป็นการมาฟ้องและแจ้งให้ทราบ เพื่อขอเสียงสนับสนุนจาก
ประชาชน” น.ส.ศิริกัญญากล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250414 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2564 - 15:34 น. 

ภท.ยันไร้ปัญหา ‘นาที’ นั่งรอง กมธ.งบ คนที่ 4 – ไม่มีชื่อ รมต.พรรคเป็นเพราะภารกิจเยอะ 

 
‘ภราดร’ ยันไม่มีปัญหา ‘นาที’ เป็นรอง กมธ.งบ คนที่ 4 แจงปม ครม.พรรคไม่ร่วมเป็น กมธ. ลั่นภารกิจเยอะ   

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะกรรมาธิการ 
(กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร ให้
สัมภาษณ์ถึงการเสนอช่ือ นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธาน กมธ. หลังมี
ความวุ่นวายในระหว่างเลือกรองประธานคนที่ 2 จนได้ตำแหน่งรองประธาน กมธ.คนที่ 4 ว่าเราเสนอคนที่ 4 อยู่แล้ว 
โดยปกติตามลำดับพรรค ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะจัดสรรก่อน ซึ่งจะมีมา 3 คน จากนั้นจะตามด้วยโควต้าของพรรค
พลังประชารัฐ ตามด้วยพรรคภูมิใจไทย ซึ่งการพักประชุมไป 30 นาทีนั้น มาจากการที่พรรคฝ่ายค้านเสนอลำดับต้น แต่
ทางฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมเท่านั้น ไม่ได้มีปัญหากับทางพรรคภูมิใจไทย และยันยืนกรณีนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคร่วม
รัฐบาล 

เมื่อถามกรณีที่ไม่มีตัวแทน ครม.ของพรรคภูมิใจไทย เข้าไปนั่งเป็น กมธ.เลยนั้น นายภราดร กล่าวว่า กมธ.งบประมาณ
ปี 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็น กมธ.ด้วย แต่ปีนี้เห็นว่าภารกิจเยอะ จึงไม่
อยากเข้าไป ส่วนจะตัดงบประมาณใดในวาระ 2 บ้างนั้น ส่วนตัวคิดว่าคงต้องทุกกรม ทุกกระทรวงมาชี้แจงก่อนว่า
งบประมาณในส่วนไหนบ้างที่ยังไม่มีความจำเปน็มากนักก็จะปรับลด 

เมื่อถามว่า จะมีการพิจารณาแปรงบประมาณเพิ่มให้กับกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นั้น นายภราดร กล่าวว่า หน้าที่ของ 
ส.ส.ไม่สามารถแปรญัตติเพิ่มงบประมาณได้ ได้แต่ตัดลดงบประมาณอย่างเดียว ส่วนการแปรเพิ่มก็ต้องดูว่าหน่วยงานใด
จะของบประมาณเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ และค่อยไปคิดมา กมธ.ก็จะพิจารณา 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2760619 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2760619
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วันที่ 5 มิถุนายน 2564 - 16:32 น. 

‘ยุทธพงศ์’ เหวอ ตรวจงบกองทัพ เจอ ‘งบลับ’ ซ่อนหลายบัญชี 

 
‘ยุทธพงศ์’ เหวอ ตรวจงบกองทัพ เจอ ‘งบลับ’ ซ่อนหลายบัญชี 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า ในส่วนของ
พรรค พท. ที่เข้าไปเป็น กมธ. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคฯ มอบหมายให้ตนดูเรื่องงบราชการลับ
ของกระทรวงกลาโหม ที่มีการตั้งงบราชการลับประมาณ 500 ล้านบาท เป็นของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมอีก 32 
ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 60 ล้านบาท สถาบันป้องกันประเทศอีก 20 ล้านบาท กองทัพบก 290 ล้านบาท 
กองทัพเรือ 62 ล้านบาท กองทัพอากาศ 30 ล้านบาท ตรงนีเ้ป็นงบที่น่าติดตาม 

เพราะเหตุใดการใช้จ่ายต้องเป็นราชการลับที่ไม่มีรายละเอียดและตรวจสอบไม่ได้ ทั้งที่การใช้จ่ายงบประมาณทุก
วันนี้ต้องโปร่งใสต้องชี้แจงให้ตรวจสอบได้ ตนจะขอรายละเอียดว่าทำไมต้องมีงบลับ และนำไปใช้จ่ายอะไร ถ้าหาก
ชี้แจงไม่ได้ต้องขอปรับลดงบประมาณส่วนนี้ เพราะในปัจจุบันงบประมาณมีความจำกัดมาก ขนาดงบซื้อวัคซีนที่
เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนยังไม่มีใน พ.ร.บ.งบประมาณ และยังต้องไปใช้งบเงินกู้ รวมถึงจะติดตามงบประมาณจัดซื้อ
เรือดำน้ำที่พรรคติดตามตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็อยากให้ลดตรงนี้ด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2760798 
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วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 19.08 น. 

'เพื่อไทย'ฝันหวาน! อ้างประสบการณ์บอก รัฐบาลกำลังจะแพแตก'อยู่ได้อีกไม่นาน' 

 
'เพื่อไทย’เสี ้ยมหนักปูดพรรคร่วมรัฐบาลกำลังเปราะบางส่อแพแตก อ้างประสบการณ์จับตาให้ดี ถ้าต่อรอง
ผลประโยชน์กันแบบนี้อีกไม่นานจบเห่แน่ 

5 มิ.ย.64 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณใน
ชั้นกรรมาธิการว่า พรรคเพื่อไทยจะแบ่งภารกิจให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นหลักในการดูงบประมาณของกระทรวงใด เช่น
กระทรวงการคลัง ให้นายไชยา พรหมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ
และติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษา นายวรวัจน์ เอื้ ออภิญญกุล เป็นผู้รับผิดขอบ 
ขณะที่กระทรวงกลาโหม มีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รับผิดชอบ ตนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค จะดูในภาพรวม และสมาชิก
พรรคทุกคนเราให้ความสำคัญว่าต้องเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ขอให้ความมั ่นใจกับประชาชนว่าพรรคเพื ่อไทยจะทำหน้าที ่อย่างเต็มความสามารถเพื ่อให้
งบประมาณออกมาดีที่สุด 

เมื่อถามถึงกรณีพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายท้วงติงงบอย่างมากแต่สุดท้ายก็ให้ผ่าน นายประเสริฐกล่าวว่า กรณีดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในการอยู่ร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล แต่เมื่อเขาลงมติไปในทิศทางเดียวกันก็ทำให้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจมีนัยเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ด้านที่ลงตัวกันแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนสับสนและรับรู้ได้ว่า
รัฐบาลขาดเสถียรภาพคงต้องต่อรองผลประโยชน์แบบนี้กันทุกที่มีเรื่องสำคัญเข้าสภา ขอให้ประชาชนจับตาเรื่ องนี้ให้ดี 
เพราะจากประสบการณ์การเมืองของตนเห็นว่า รัฐบาลที่ต้องชิงไหวชิงพริบ ต่อรองผลประโยชน์กันทุกครั้งแบบนี้มักจะ
อยู่ไม่นาน เพราะวันไหนถ้าตกลงกันไม่ลงตัวก็ต้องแยกทาง 

เมื่อถามถึงการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่จะมีขึ้นวันที่ 9 มิ.ย.นายประเสริฐ ตอบว่า ในเรื่องนี้พรรคเพื่อ
ไทยจะหารือกันในที่ประชุมส.ส.พรรควันที่ 8 มิ.ย. ว่าจะมีมติไปในทิศทางใด และกำหนดส.ส.ที่จะอภิปรายในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารของรัฐบาลที่กู้มาจนจะเต็มเพดานหนี้สาธารณะ ส่วนมติจะเป็น
อย่างไร คงต้องรอฟังการช้ีแจงรัฐบาลถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก. ว่ามีน้ำหนักหรือไม่ หากรัฐบาลชี้แจงไม่มีน้ำหนัก 
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เพียงพอเราก็คงไม่เห็นชอบกับพ.ร.ก.ดังกล่าว แม้ว่าเสียงรัฐบาลจะทำให้พ.ร.ก.ผ่านไปได้ แต่ฝ่ายค้านขอทำหน้าที่
อภิปรายฟ้องให้ประชาชนได้เห็นถึงการใช้เงินแบบไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578145 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:21 น.  

เลขาฯเพื่อไทย เย้ยรัฐบาลจะอยู่ไม่นาน พรรคร่วมวิจารณ์กันเอง ขาดเสถียรภาพ แย่งชิง
ผลประโยชน์ 

 
5 มิ.ย.64 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณใน
ชั้นกรรมาธิการว่า พรรคเพื่อไทยจะแบ่งภารกิจให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นหลักในการดูงบประมาณของกระทรวงใด เช่น
กระทรวงการคลัง ให้นายไชยา พรหมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ
และติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นผู้รับผิดขอบ 
ขณะที่กระทรวงกลาโหม มีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รับผิดชอบ ตนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค จะดูในภาพรวม และสมาชิก
พรรคทุกคนเราให้ความสำคัญว่าต้องเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ขอให้ความมั ่นใจกับประชาชนว่าพรรคเพื ่อไทยจะทำหน้าที ่อย่างเต็มความสามารถเพื ่อให้
งบประมาณออกมาดีที่สุด 

เมื่อถามถึงกรณีพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายท้วงติงงบอย่างมากแต่สุดท้ายก็ให้ผ่าน นายประเสริฐกล่าวว่า กรณีดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในการอยู่ร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล แต่เมื่อเขาลงมติไปในทิศทางเดียวกันก็ทำให้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจมีนัยเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ด้านที่ลงตัวกันแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนสับสนและรับรู้ได้ว่า
รัฐบาลขาดเสถียรภาพคงต้องต่อรองผลประโยชน์แบบนี้กันทุกที่มีเรื่องสำคัญเข้าสภา ขอให้ประชาชนจับตาเรื่องนี้ให้ดี 
เพราะจากประสบการณ์การเมืองของตนเห็นว่า รัฐบาลที่ต้องชิงไหวชิงพริบ ต่อรองผลประโยชน์กันทุกครั้งแบบนี้มักจะ
อยู่ไม่นาน เพราะวันไหนถ้าตกลงกันไม่ลงตัวก็ต้องแยกทาง 

เมื่อถามถึงการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่จะมีขึ้นวันที่ 9 มิ.ย.นายประเสริฐ ตอบว่า ในเรื่องนี้พรรคเพื่อ
ไทยจะหารือกันในที่ประชุมส.ส.พรรควันที่ 8 มิ.ย. ว่าจะมีมติไปในทิศทางใด และกำหนดส.ส.ที่จะอภิปรายในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารของรัฐบาลที่กู้มาจนจะเต็มเพดานหนี้สาธารณะ ส่วนมติจะเป็น
อย่างไร คงต้องรอฟังการช้ีแจงรัฐบาลถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก. ว่ามีน้ำหนักหรือไม่ หากรัฐบาลช้ีแจงไม่มีน้ำหนัก
เพียงพอเราก็คงไม่เห็นชอบกับพ.ร.ก.ดังกล่าว แม้ว่าเสียงรัฐบาลจะทำให้พ.ร.ก.ผ่านไปได้ แต่ฝ่ายค้านขอทำหน้าที่
อภิปรายฟ้องให้ประชาชนได้เห็นถึงการใช้เงินแบบไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105363 

https://www.thaipost.net/main/detail/105363
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วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 21.52 น. 

ปมแตกหัก! 'ตรีรัตน์'เปิดใจเบื้องหลังทิ้งเพื่อไทย เนื้อหอมฝ่ายค้าน-รัฐบาลรุมตอม 

 
“ตรีรัตน์" เปิดใจอยู่ต่อไม่ไหว ยกทีมลาออกเพื่อไทย เพราะถูกกก.บห.ให้คนอื่นเสียบพื้นที่แทน งง ส.ส.โหวตสวน
มติพรรคถูกคาดโทษ  แต่ยังได้รับเลือกมาลงสมัคร ลำบากใจ จึงขอถอย ทำงานในนามอิสระดีกว่า 

5 มิ.ย.2564 นายตรีรัตน์  ศิริจันทโรภาส อดีตเลขาธิการเพื่อไทยพลัส กลุ่มคนรุ่นใหม่ และ อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขตบาง
กะปิ วังทองหลาง พรรคเพื่อไทย เปิดใจหลังยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยวานนี้ว่า   ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจที่เคยได้
ร่วมงานใส่เสื้อในนามพรรคเพื่อไทย มาตั้งแต่ปี 2562 แต่จากการที่มีการปรับโครงสร้าง กรรมการบริหารพรรค ที่ผ่าน
มาล่าสุด  มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภายในพรรค ส่วนตัวได้รับผลกระทบ โดยไม่ได้ให้ร่วมกิจกรรมของพรรคเลย ซึ่งก็
เข้าใจได้ในเรื่องทางการเมือง จึงมาโฟกัสการทำงานในพื้นที่กับ สก. -สข.ทีมที่ทำงานรับผิดชอบในเขตบางกะปิ วัง
ทองหลางด้วยกันมา 

นายตรีรัตน์ กล่าวว่า แต่ล่าสุด พรรคเพื่อไทยกลับเลือกผู้สมัคร สก.จากทีมของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศส.ส.กทม เขต
บึงกุ่ม คันนายาว พรรคเพื่อไทย แทนทีมของตนที่ดูแลพื้นที่มา 20-30 ปีโดยทำงานอย่างหนักมาตลอด และตนก็ไม่
สามารถให้การสนับสนุนคนที่พรรคเลือกมาได้  ก็เท่ากับว่าตนขัดกับมติพรรค จึงเป็นความลำบากใจที่จะทำงานร่วมกับ
ทีมอื่น ที่พรรคเลือกมา เพราะคิดว่าผู้สมัครที่เป็นทีมงานเดิมทำพื้นที่ดีอยู่แล้ว มีความสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ดีอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ หากผู้สมัคร สก.ที่พรรคเพื่อไทยเลือกมาเป็นทีมงานของคนอื่น ซึ่งทราบกันดีว่าส.ส.คนดังกล่าวก็มีพฤติกรรม
โหวตสวนมติพรรคอยู่หลายครั้ง อาจไม่มีความชัดเจน ไม่มีอุดมการณ์ตรงกันกับตน และอาจจะมาแค่เฉพาะกิจหรือไม่ ก็
ยังไม่ทราบ เมื่อทำอะไรไม่ได้  จึงตัดสินใจนำทีมถอยดีกว่า พาทีมงานลาออกจากพรรคเพื่อไทย ยืนยันไม่ได้น้อยใจ  แต่
ออกมาเพื่อจะได้ทำงานอย่างอิสระ รับใช้ประชาชนในฐานะไม่สังกัดพรรคจะดีกว่า 

ทั้งนี้ นายตรีรัตน ์ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่หลายพรรคทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านทาบทามให้เข้ามาร่วมทำงาน แต่ขอเวลาทบทวน 
โดยยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในนามส่วนตัวก่อน และรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือก ของครอบครัวไปก่อนในระยะนี้ไปก่อน 
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"ผมเป็นคนชัดเจนในอุดมการณ์ และยืนยันจะช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป ไม่ทิ้งประชาชน แต่หากคน
ที่มา อยู่กับส.ส.คนนั้น มีความไม่ชัดเจน โหวตสวนไปสวนมากับมติพรรคอยู่เลย จึงทำให้ผมอึดอัดใจ และการเมืองวันนี้ 
ต้องชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านก็จะไม่ชัดเจน ซึ่งจะแน่ใจได้อย่างไรว่าส.ส.คนนั้นจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยตลอด 
ฉะนั้นผมจึงขอออกมาให้ชัดเจนดีกว่า อนาคตยังเป็นเรื่องของอนาคต แต่ยืนยันว่ายังเดินหน้าทำพื้นที่ในนามส่วนตัวเพื่อ
ประชาชนต่อไป" นายตรีรัตน์  กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578167 
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วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 08.56 น. 

‘องอาจ’ฝากการบ้านรัฐบาล-ศบค. 4 ข้อ จัดการพรก.เงินกู้ 5 แสนล้านอย่างคุ้มค่า 

 
‘องอาจ’ฝากการบ้านรัฐบาล-ศบค. 4 ข้อ จัดการพรก.เงินกู้ 5 แสนล้านอย่างคุ้มค่า 

6 มิถุนายน 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง 
พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ว่า ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้นัดส.ส.ของพรรคประชุม เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพิจารณา พ.ร.ก. เงินกู้ฯในวันพุธที่ 9 มิถุนายน นี้ ซึ่งพบว่าเงินกู้จะนำไปใช้จ่ายใน 3 ส่วนสำคัญ คือ 
1.ใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข 2.การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ 3.การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ซึ่งการออก พ.ร.ก.เพิ่มเติมครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากที่ออก พ.ร.ก. 1 ล้านล้าน
บาท จากการดำเนินการตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา พบว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่หลายโครงการก็ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า การใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.ก.นี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและ ศบค. 
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นต่างๆ คือ 

1.ต้องนำการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าอะไรบ้าง ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็นและเร่งปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อไม่ให้ประวตัิศาสตร์ซ้ำรอย 

2.การดำเนินการใดๆ จากการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายก็อาจทำต่อไป แต่ควรมีมาตรการ
ใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

3.การใช้เงินกู้ครั้งนี้ ไม่ควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาระยะสั้น หรือปัญหาเฉพาะหน้า แต่เพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญกับ
การแก้ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาวด้วย เพราะโควิด-19 อาจจะอยู่กับเรายาวพอสมควร จึงควร
เตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้า 

4. เป้าหมายสำคัญของ พ.ร.ก. นี้ไม่ควรเป็นเพียงการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากโควิด-
19 เท่านั้น แต่ควรสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนมั่นใจว่าภาระหนี้ที่เราต้องแบกรับร่วมกันนี้จะทำให้เราสามารถอยู่
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รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข การเยียวยา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
อย่างนักบริหารมืออาชีพ 

“เชื่อมั่นว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า แก้ปัญหาได้จริง จึงขอฝาก
นายกรัฐมนตรี และ ศบค. ดำเนินการให้การใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้ครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่ างแท้จริง เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป” นายองอาจ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578184 
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6 มิถุนายน 2564 08:14 น.  

“องอาจ” ฝากการบ้านรัฐบาล 4 ข้อจัดการพรก.เงินกู้ 5 แสนล.อย่างคุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริง 

 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง พ.ร.ก. ให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รน่า 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ว่า ในวันอังคารที่ 8 มิ.ย.เวลา 13.30 น.นัดส.ส.ของพรรคประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
พิจารณา พ.ร.ก. เงินกู้ฯในวันพุธที่ 9 มิ.ย. นี้ ซึ่งพบว่าเงินกู้จะนำไปใช้จ่ายใน 3 ส่วนสำคัญ คือ 1. ใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข 

2. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 5 แสน
ล้านบาท ซึ่งการออก พ.ร.ก.เพิ่มเติมครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากที่ออก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินการตาม 
พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่หลายโครงการก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า การใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.ก. นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและ ศบค. 
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นต่างๆคือ 1. ต้องนำการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าอะไรบ้าง ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็นและเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 2. การดำเนินการใดๆ จากการใช้
เงินกู้ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายก็อาจทำต่อไป แต่ควรมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3. 
การใช้เงินกู้ครั้งนี้ ไม่ควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาระยะสั้น หรือปัญหาเฉพาะหน้า แต่เพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญกับการ
แก้ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาวด้วย เพราะโควิด-19 อาจจะอยู่กับเรายาวพอสมควร จึงควร
เตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้า 4. เป้าหมายสำคัญของ พ.ร.ก. นี้ไม่ควรเป็นเพียงการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากโควิด-19 เท่านั้น แต่ควรสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนมั่นใจว่าภาระหนี้ที่เ ราต้องแบกรับ
ร่วมกันนี้จะทำให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข การเยียวยา 
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมอย่างนักบริหารมืออาชีพ 

"เชื่อมั่นว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า แก้ปัญหาได้ จริง จึงขอฝาก
นายกรัฐมนตรี และ ศบค. ดำเนินการให้การใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้ครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป"นายองอาจ กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250511 

https://siamrath.co.th/n/250511
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อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.26 น. 

'เต้007'เปิดรับผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ สู้ศึกลต.ปลายปีนี้ 

 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สมัครด่วน!!! เวลามี
น้อย พรรคไทยศรีวิไลย์ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ปลายปีนี้ เปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ เขต 350 ท่าน บัญชีรายชื่อ 
150 ท่าน ติดต่อ ID:line:ajtae007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/847998 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/847998
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06 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:50 น. 

คนกรุงส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีชื่อผู้ว่าฯในดวงใจ 

 
6 มิ.ย. 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของ
ประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 
จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 การสำรวจอาศัยการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า
ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 30.62 ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร
จากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 3.43 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 7 ร้อยละ 2.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร
จากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น ดร.สุชั ชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 9 ร้อยละ 
1.75 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 
ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 11 ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐ อันดับ 12 ร้อยละ 1.14 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และร้อยละ 1.29 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจาก
พรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัครจากพรรคเสรี    รวมไทย 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัคร
จากพรรคพลังประชารัฐ   มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
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ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล  ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายสกลธี ภัททิยกุล และจะไม่ไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.64 
ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 31.68 ระบุว่า ปัญหาค่า
ครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 27.42 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 17.29 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำ
เสีย ร้อยละ 16.91 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ   ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความ
สะอาด ร้อยละ 15.16 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 8.23 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา    ร้อยละ 6.17 ระบุ
ว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 2.89 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.07 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหา
ระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาคนเร่ร่อน และปัญหาการจัดสรรที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด 
และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ/    ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 48.90 
เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 5.71 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.94 มีอายุ 26 – 35 
ปี ร้อยละ 19.12 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.44 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 28.79 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง
ร้อยละ 93.37 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.95 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.37   นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ 
และร้อยละ 0.31 ไม่ระบุศาสนา  

ตัวอย่างร้อยละ 31.76 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.51 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.43 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 
0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 15.69 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.14 จบ
การศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.54  จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 41.43 จบการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.59 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุ
การศึกษา  

ตัวอย่างร้อยละ 7.84 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.43 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน ร้อยละ 25.97ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 
8.23 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 28.41 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.13 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 25.21 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.79 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10 ,000 บาท ร้อยละ 19.65 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 15.46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.92 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 12.41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40 ,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 
13.56 ไม่ระบุรายได้ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105395 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/105395
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6 มิถุนายน 2564 09:15 น.   

"นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจ "อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3" 

 
วันที่ 6 มิ.ย.64 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของ
ประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2564 
จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ 
“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จะทำการเผยแพร่ผลสำรวจ เรื่อง 
“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ทุกสัปดาห์แรกของเดือน 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 30.62 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 2 ร้อยละ 23.84 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 

อันดับ 6 ร้อยละ 3.43 ระบุว่า เป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.82 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่า เป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.75 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่
เท่ากัน 
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อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 

อันดับ 11 ร้อยละ 1.22 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 

อันดับ 12 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า เป็น นายสกลธี ภัททิยกุล 

ร้อยละ 1.29 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัครจากพรรคเสรี รวม
ไทย 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจ , ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล , ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และ
ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง 

ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา , พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย , น.ส.รสนา โตสิ
ตระกูล , ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , นายสกลธี ภัททิยกุล และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.64 
ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข , ร้อยละ 31.68 ระบุว่า ปัญหา
ค่าครองชีพ/ปากท้อง , ร้อยละ 27.42 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม , ร้อยละ 17.29 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง 
น้ำเสีย , ร้อยละ 16.91 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ 

ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด , ร้อยละ 15.16 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด , ร้อยละ 
8.23 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา , ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย , ร้อยละ 2.89 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและ
เยาวชน , ร้อยละ 1.07 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาคนเร่ร่อน และ
ปัญหาการจัดสรรที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250518 
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“พลังธรรมใหม่” เย้ย “โทนี่แม้ว” สมัยเป็นนายกฯประกาศแก้ปัญหาจราจรก็ทำไม่ได้ ไม่เชื่อ
แก้ศก. 6 เดือนสำเร็จ 

 
วันนี้(6 มิ.ย.)เวลา 09.00 น.นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ รองเลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึง
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ปรากฏการณ์ “ทักษิณ”เคลื่อนไหวการเมืองช่วงนี้ถี่ขึ้น เกิดจากอะไร? ผมคิด
ว่าเพราะคุณทักษิณกำลัง "รีแบรนด์ดิ้ง" พรรคเพื่อไทยใหม่อยู่ สังเกตให้ดี ตอนนี้ไม่มีใครเรียก "คุณทักษิณ" แล้ว แต่ทุก
คนเรียกว่า “โทนี่” ชื่อนี้กลายเป็น "อวตารใหม่" ของคุณทักษิณ ดังนั้นตอนนี้ เป็ นช่วงที่พรรคเพื่อไทยกำลังปรับ
โครงสร้างในพรรคใหม่ หลังกลุ่ม "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" ลาออกไปตั้งพรรค "ไทยสร้างไทย" 

“ผมอยากฝากข้อเสนอสักเล็กน้องหากท่านโทนี่จะรับฟัง ว่า การที่ท่านออกมาพูดเนี่ย คนไทย ได้อะไร ได้ประโยชน์ไหม 
หรือได้วาดฝัน ว่า ถ้ามีนายกฯแบบท่านแล้ว ประเทศจะรอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้โดยง่าย แต่ผม เรียนตรงๆ ผมไม่ชอบ
เลย กับการที่ท่านออกมาเเล้วประชาชนเกิดความแตกแยก นักการเมือง ทะเลาะกันกว่าเก่า โดยไม่มีใครได้ประโยชน์ 
ท่านเป็นถึงอดีตนายกที่มีประชาชนรักมากคนนึง แต่ท่านกลับไม่คิดถึงประชาชนที่รักท่าน มุ่งเน้นแต่จะเรียกเรตติ้ง เรียก
ราคาให้ตัวเอง” 

นายณัฐดนัย กล่าวต่อว่า ผมจึงอยากขอเสนอให้นายทักษิณแข่งกับรัฐบาล หาวัคซีนดีๆมาให้คนไทย แล้วท่านจะได้
คะเเนน ได้ความรักจากคนไทยไปอีกนานเท่านาน หรือไม่ก็หาเครื่องบิน มารับคนไทย ไปฉีดวัคซีนต่างประเทศ หรือที่ที่
ท่านอยู่ก็ได้ แบบนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ท่านออกมาพูดขายฝัน ทำเป็นเท่ รู้ทุกเรื่อง แก้ปัญหาเก่ง แต่ไม่เกิด
ประโยชน์ ...เฮ้อ พี่โทนาฟ ตอนที่นายทักษิณอยู่พรรคพลังธรรมก็เคยประกาศว่าจะแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
ให้สำเร็จได้ใน 6 เดือน แต่เป็นนายกรัฐมนตรีกว่า 5 ปี ก็ไม่เห็นสามารทำตัดการอะไรได้จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ได้ภาย 6 เดือน ก็คงไม่ต่างจากที่เคยคุยว่าจะแก้ปัญหาจราจรให้สำเร็จได้ภายใน 6 เดือน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250519 
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ที่สุดลุงตู่!! "โฆษกพท." ตอก 7 ปีสร้างหนี้มากสุด จัดการวัคซีนไดม้ั่วที่สดุ คนจนมากทีสุ่ด 

 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมได้นึกถึงผลงานในรอบ 7 ปี ของ
พลเ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารปล้นอำนาจประชาชนสู่นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งที่
คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ จนเฟซบุ๊กศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี -PMOC ต้องโพสต์แคมเปญ “ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง” 
เพื่อตอบโต้กระแสสังคมดังกล่าว เรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าหากพลเอกประยุทธ์ที่อยู่มาถึง 7 ปี ทำได้แค่เท่าที่โพสต์ก็ควร
ลาออกไป เพราะประชาชนรู้ความจริงว่าผลของการกระทำใน 7 ปีของพลเอกประยุทธ์ คนไทยได้อะไรบ้าง ทั้งเรือดำน้ำ 
เรือเหาะ รถถัง และหนี้มหาศาล ทั้งหนี้จากการกู้เพื่อชดเชยงบขาดดุลรวม 3.9 ล้านล้านบาท หนี้จากการออกกฎหมาย
พิเศษ 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งการกู้ที่มากขึ้นกลับทำให้จีดีพีต่ำลงทุกปีนับตั้งแต่รัฐประหาร จีดีพีบางปีโตได้แค่ 1% ขณะที่
ธนาคารโลกคาดว่าคนจนของไทยในปี 2563 จะเพิ่มขึ้น 8.8% มาอยู่ที่ 5.2 ล้านคน จากปีก่อนหน้าที่คนจนอยู่ที่ 3.7 
ล้านคน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ซึ่งอาจทำให้คนตกงานเกือบ 10 ล้านคน 
ส่งผลให้คนไทยกลายเป็นคนจนโดยจำใจ 

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมานับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประ เทศตั้งแต่ปี 2558 - 
2561 ไทยยังเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีคนจนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จน
ขณะนี้จำนวนคนจนของไทยแซงหน้าเวียดนามไปเรียบร้อยแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ยิ่งอยู่ คนไทยยิ่งจน กู้เยอะ กู้เก่ง แต่เงิน
ในกระเป๋าคนไทยไม่เพิ่มขึ้น คำถามที่ว่า ‘ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง’ ดิฉันจะตอบให้ว่า ท่านเป็นนายกฯที่สร้างหนี้มากสุด คนจน
มากสุด คนอยากย้ายประเทศมากที่สุด จัดการวัคซีนได้มั่วที่สุด และสุดท้ายหลอกตัวเองมากที่สุด 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250525 
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06 มิถุนายน 2021 - 10:32 

ดุสิตโพลคนห่วงเฟคนิวส์โควิดขอมีแหล่งอ้างอิงชัด 

 
สวนดุสิตโพล ระบุ คนห่วงเฟคนิวส์โควิด ขอมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน ขณะ 85.24% เชื่อข้อมูลจาก โทรทัศน์ มาก
ที่สุด 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19”กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 1,213 คน สำรวจวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 

พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชน ร้อยละ 29.43 ระบุ ติดตามข่าวสารตามความสะดวกของตนเอง รองลงมา ร้อยละ 21.85 
ระบุ % ติดตามทั้งวัน ร้อยละ 18.71 ระบุ ติดตามทุกครึ่งวัน โดยร้อยละ 74.81 ระบุ ติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมาก
ที่สุด รองลงมาร้อยละ 59.49 ระบุ โทรทัศน์ ร้อยละ 34.13 ระบุ สื่อบุคคล 

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 52.24 มองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้ความรู้แง่มุมใหม่ ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก รองลงมา
ร้อยละ 49.09 ระบุ มีข่าวลือ เฟคนิวส์ ข้อมูลเกินจริง ร้อยละ 47.43 ระบุ ข่าวเร็วมากขึ้น แชร์และส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ร้อยละ 78.32 ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ต้องมีการระบุที่มามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 57.48 
ระบุ มาจากหน่วยงาน/องค์กรที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ ร้อยละ 54.57 ระบุ มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ ร้อยละ 85.24 ระบุ สื่อที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด คือ โทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 69.33 ระบุ นักวิชาการ/
นักวิเคราะห์/นักวิจัย ร้อยละ 67.56 ระบุ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

ท้ายที่สุด สิ่งที่อยากฝากบอก “สื่อมวลชน” ณ วันนี้ ร้อยละ 78.71 ระบุ ควรนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน 
รองลงมา ร้อยละ 76.24 ระบุ มีจรรยาบรรณในหน้าที่ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_118787/ 
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05 Jun 2021 18:39 น. 

“พิชาย-ธีระชัย”ชำแหละ “7 ปีรัฐบาลประยุทธ์” การเมือง-ศก.-สังคม”ล้มเหลว 

 
วันนี้(5 มิ.ย.64) ที่ร้าน N-Story Art Garden ถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 18 “กลุ่มประชาชนคนไทย” (ปท.) จัดกิจกรรม 
ประชาชนเสวนา ประเด็น “7 ปี ความล้มเหลวของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยมี ดร.พิชาย รัตนดิลก       
ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายธีระ
ชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายบำรุง คะโยธา อดีตแกนนำสมัชชาเกษตรกร     
รายย่อย ภาคอีสาน (สกยอ.) เข้าร่วม 

ดร.พิชาย กล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจใน 7 ปี ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจมากที่สุด
ของประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา ซึ่งก็คาดหวังว่าอำนาจที่มีมากจะสามารถทำอะไรให้ประเทศได้มาก แต่ปรากฏว่าไม่
เป็นไปอย่างที่คาดหวัง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา “ระบอบประยุทธ์” ได้ทำลายระบอบประชาธิปไตย ริดรอนอำนาจ
ประชาชนผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่สืบทอดอำนาจ โดยผ่านกลไกวุฒิสภาเพื่อให้ตนเองสามารถบริหาร
ประเทศได้ต่อเนื ่อง อีกทั ้งรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ยังถูกออกแบบมาเพื ่อทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์”งูเห่า” ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา “ระบอบประยุทธ์” ได้ดำเนินการรื้อฟื้นระบบรวมศูนย์อำนาจของ
รัฐราชการขึ้นมาก ซึ่งการบริหารแบบรวมศูนย์นี้เป็นการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันได้ โดยนอกจากจะไม่แก้ปัญหาในอดีต กลับยังเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การไปลดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความอ่อนแอ ด้วยการระงับการเลือกตั้งต้องถิ่นไว้เป็นเวลานาน 
รวมถึง “ระบอบประยุทธ์” ยังมีการสร้างระบอบพวกพ้องขึ้นมา ซึ่งมีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนและมีการวางตัวไว้ทุก
องค์กร ทั้งสถาบันการเมือง ตุลาการ และองค์กรอิสระ เพื่อที่จะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้นนำที่มี พล.อ.
ประยุทธ์เป็นผู้นำ ดังนั้น ทิศทางการทำงานขององค์กรเหล่านี้ ก็จะมุ่งไปตอบสนองรับใช้ผู้มีอำนาจ ทำให้ความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันการเมือง ตุลาการ และอื่นๆ ลดลง จึงทำให้เกิดวิกฤติความชอบธรรมในสังคม อีกทั้ง 
“ระบอบประยุทธ์” ยังใช้อำนาจในการขัดขวางการก้าวหน้าและการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย เช่น การขัดขวาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมา 

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้ระบบจริยธรรมในสังคมไทยผิดแปลกไป ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกฉบับ ต้องการ
นักการเมืองที่มีจริยธรรม แต่ในทางปฏิบัติพล.อ.ประยุทธ์ กลับสร้างความสับสนให้ประชาชน โดยการเอาบุคคลที่มี
ประวัติไม่ดี เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดมาเป็นรัฐมนตรี ทำให้เป็นการทำลายบรรทัดฐานของสังคมไทยที่พยายามจะสร้าง
บรรทัดฐานทางการเมือง”ดร.พิชาย ชี้ด้วยว่า “ระบอบประยุทธ์” มีการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแสดงอ อกของ
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ประชาชน โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ที่ออกมาบังคับใช้ในสมัยที่เป็น คสช. อีกทั้งปัจจุบันแม้จะมีการ
เลือกตั้ง แต่ก็ยังเคยชินกับการใช้อำนาจเด็ดขาด โดยเฉพาะการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการรวบอำนาจ ซึ่งตนก็ไม่เห็นว่ามี
ประเทศใดใช้กฎหมายลักษณะนี้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงยังมีการสร้างความอ่อนแอให้กับสวัสดิการ
สังคม โดยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดงบประมาณปี 2565 ที่มีการตัดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม 
รวมถึงยังมีการสร้างความแตกแยกครั้งใหม่อย่างลึกซึ้งในสังคมไทย โดยการมองประชาชนเป็นปรปักษ์ จนทำให้คนไทย
จำนวนมากมีความรู้สึกแปลกแยกกับแผ่นดินแม่ที่ตัวเองอาศัย จนมีการพูดคุยถึงการย้ายประเทศที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย   

ด้าน นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความเห็นว่า ในมุมมองของตนคิดว่า 7  
ปี เศรษฐกิจการคลังของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ช้าไม่นานจะนำประเทศชาติเข้าสู่วิกฤติทางด้านการคลัง เนื่องจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ บริหารการคลังไม่ใช่เพื่อประชาชน แต่เป็นการคลังเพื่อการเมือง ซึ่งเป็นการเมืองที่ไม่ได้มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง แต่เป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์พวกพ้อง โดยในปี 2557 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ทำรัฐประหาร เชื่อว่าหลายคนมี
ความหวังว่าระบบการเมืองจะเปลี่ยนไป แต่สุดท้ายก็ยังคงเป็นการเมืองแบบเดิม จนทำให้เกิดปัญหาต่อภาวะการคลัง 
เพราะการทำนโยบายที่ผ่านมา มีการใช้นโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นวิกฤติการคลังของประเทศ นาย
ธีระชัย กล่าวว่า ประชานิยมในประเทศไทยไม่ได้เป็นเหมือนกับประชานิยมในประเทศอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
การต่อสู้ของประชาชนกับนายทุน และนำไปสู่การปฏิรูปสิ่งต่างๆ แต่ในประเทศไทยนั้นเอาประชานิยมมาใช้แค่เพียง
กระพี้ ไม่นำเอาแก่นสารมาใช้ และเป็นการนำมาเป็นเครื่องมือในการล่อใจเหมือนขนมหวาน มาแจกให้กับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/482766 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 - 12:02 น. 

‘โฆษกประชาชาติ’ จี้ ‘บึ๊กตู่’ เร่งกระจายอำนาจให้ อปท.เพื่อสร้าง ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นาย สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ระบุว่า เมื่อมีการอุบัติของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
หรือ โรคระบาดในราชอาณาจักร การดำเนินการใดๆก็ตาม ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ. ศ 2558 และ มาตรา 
11 กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของ ‘คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ’ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานและมีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ แต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้มีประกาศและ
โอนอำนาช่ัวคราว 

ตามกฎหมายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ. ศ. 2558 เป็นของ ศบค. ซึ่งมีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจสูงสุด ทั้งอำนาจในการบริหารและ
อำนาจตามข้อกฎหมาย ต้องรีบจัดประชุม ศบค. เพื ่อการนี ้ เฉกเช่นที่ เคยเป็นมา คือ ได้ม ีการสั ่งการผ่าน 
‘กระทรวงมหาดไทย’ ให้ อปท.ดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ covid-19 เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำ
หน้ากากอนามัย ฯลฯ 

” สิ่งที่นายกรัฐมนตรีและ ศบค. ควรทำ คือ (1) ประกาศให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนได้และมั่นใจว่า อปท.ที่มีความพร้อม ก็
สามารถจัดทำได้ทันที เพราะกฎหมายจัดตั้งได้ให้อำนาจไว้อยู่แล้ว (2) จัดทำขั้นตอนกระบวนการ หรือ วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและชนิดวัคซีนที่สามารถจัดหาได้ แจ้งเวียนให้ อปท.ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (3)แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความร่วมมือและสนุบสนุน อปท.ในการกระจายวัคซีนให้
เข้าถึงประชาชน ควบคู่ไปกับ (4) สำทับให้ อปท. ที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ หรือ มี ‘เงินสะสม’ เพียงพอ หรือ 
เหลือเกินเกณฑ์ตามที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ ดำเนินการจัดซื้อ หรือ จัดหาวัคซีนได้ทันที แต่การจัดซื้อจัดหาก็ต้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึง หนังส ือส ั ่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง.การจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ยังต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น วัคซีน หรือ ยา หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะ
ซื้อ หรือ ผู้มีสิทธิ์นำเข้า ต้องผ่านการรับรองจาก อย. เป็นต้น” 
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“ส่วน อปท.ที่ไม่มีความพร้อมในการจัดหาวัคซีน ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องเติมเต็มและจัดหางบประมาณสมทบเพื่อ
อุดช่องว่างในการจัดซื้อ หรือ จัดหาวัคซีนในส่วนที่ขาดให้กับ ปชช.ในพื้นที่เป็นการเฉพาะ” 

” อปท. มีศักยภาพและมั่นใจว่า ผู้บริหาร อปท. ทำได้ดีและการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น
ในระดับประเทศ เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ” 

” รัฐบาลต้องเร่งรีบดำเนินการโดยเร็วและทำได้ทันที เพราะนายกรัฐมนตรี มีทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้ว เพียงแต่ยังขาด
การตัดสินใจและการสั่งการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ตามที่ทราบทั่วกัน 

” อย่าปล่อยให้การบริหารหรือ การจัดการ และการจัดหาวัคซีน ‘เละเทะ’ เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น รัฐบาลเปิด 
Application หมอพร้อม จังหวัดพร้อม โรงพยาบาลก็พร้อม แต่พอเปิด walk in แบบปูพรม ประชาชนต่างคนก็ต่างไป
ลงทะเบียน แต่ไม่มีวัคซีนฉีดให้” 

” บัดนี้ ประชาชนพร้อม นายกรัฐมนตรี จึงควรรีบสั่งการและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดและ ศบค. ต้องไม่ปล่อยให้
หน่วยงาน 

อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงมีหนังสือ หรือ มีคำวินิจฉัย และ/หรือ ให้ความเห็นจนทำให้สังคมเกิดความสับสนในลักษณะ
เดียวกันกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ไม่เกี่ยวข้อง นายสุพจน์ อาวาส กล่าวทิ้งท้าย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2761520 
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6 มิถุนายน 2564 12:46 น. 

พท.ลุยต่อตรวจสอบร่างพ.ร.บ.งบ 65 วาระ 2 แฉงบลับโผล่อื้อทั้งกห.-สำนักนายกฯ ไม่มีรายละเอียด 

 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงถึงการติดตามการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ในชั้นกรรมาธิการอ่านว่า นายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง เลขาธิการพรรคในฐานะ เป็นรองประธานกมธ.ฯได้แบ่งงานการทำงานโดยมอบหมายให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญา
กุล ดูแลด้านศึกษา นายไชยา พรหมา ดูด้านเศรษฐกิจ และมอบตนให้ดูด้านความมั่นคง ซึ่งจะเข้าไปดูงบประมาณ
ราชการลับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหลายหน่วยงานมีงบราชการลับโดยไม่มีรายละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของ
กระทรวงกลาโหม กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ตนสงสัยว่ามีความจำเป็นอย่างไร แสดง
ว่าการจัดสรรงบประมาณไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด กับประเทศชาติและประชาชน จึงต้องเข้า
ไปตรวจสอบ 

นายยุทธพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยังจะเข้าไปตรวจสอบงบประมาณการจัดซื้ออาวุธต่างๆ ของกองทัพ เพราะวันนี้ 
การจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ยังคงมีโครงการจัดซื้ออาวุธ  ซึ่งเท่ากับว่าเรากู้เงินมาซื้ออาวุธหรือไม่ โดยจะ
เห็นได้ว่า กองทัพบกมีโครงการจัดหายานเกราะล้อยางปี 2563- 65 จำนวน 4,515 ล้าน กองทัพเรือมีโครงการซื้อเรือ
ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตีระยะไกล ซึ่งเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเพื่อน
บ้านไม่ได้มีภาวะสงครามอะไร และทั้งหมดเป็นยุทโธปกรณ์ที่ซื้อจากจากต่างประเทศทั้งนั้น หากซื้อก็ยังเดินทางไปฝึก
ไม่ได้ เพราะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ นอกจากนี้มีความคืบหน้าจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเรื่องรถไฟฟ้าสายสี
เขียว ที่หลังจากอภิปรายและร้องไปยัง ป.ป.ช. แล้ว ปรากฏว่า ป.ป.ช.ชุดใหญ่รับเรื่องและแจ้งกลับมายังพรรคเพื่อไทย
ในฐานะผู้ร้องให้เข้าไปช้ีแจงในสัปดาห์หน้า 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250566 
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6 มิ.ย. 2564 05:07 น. 

เล่นผิดบท 

 
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ ตีกินต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง สำหรับรัฐบาล “3 ป.” หลังงบประมาณผ่านสภาในวาระแรก 

เห็นชอบ 269 ต่อ 201 เสียง 

ที่อึกทึกอยู่บ้างระหว่างอภิปรายงบประมาณปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เมื่อฝ่ายค้านโจมตีว่านำเงินไปใช้ไม่คุ้มค่า 

7 ปีมีแต่ “กู้” ไม่ได้ออกดอกออกผลอะไรเลย 

ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านซึ่งต้องทำหน้าที่ตรวจสอบดีกว่าอยู่เปล่าๆ 

ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ร่วมขบวนด้วยโดยเฉพาะจากภูมิใจไทยได้ตั้งประเด็นเพื่อโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ เป็นการเฉพาะ 

ยกเอาเรื่องการจัดงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่ากระ-ทรวงกลาโหมละพ่วงด้วยการยึดอำนาจ 

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯรัฐมนตรีสาธารณสุขที่สำคัญก็คือ “หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย”! 

จึงสะท้อนออกมาจากการอภิปรายว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลบางคนถึงกับระบุว่า “แบบนี้กลับบ้านดีกว่า” 

พูดง่ายๆว่าต้องการที่จะเรียก “เกียรติภูมิ” ให้ “ลูกพี่” คืนกลับมา 

ก็คงหวังเท่านั้นแหละเพราะเรื่องงบประมาณ นายกฯได้ช้ีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มากกว่าทุกกระทรวง 

เพราะมีงบประมาณจากช่องทางอื่นอีกก้อนใหญ่ 

แต่ไม่ยอมแสดงความเห็นว่าเรื่องที่ถูกลูกพรรคภูมิใจไทยโจมตีเพียงแต่ให้หัวหน้าพรรคไปทำความเข้าใจกันเอง 

นั่นทำให้งบประมาณผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 

จริงๆแล้วแม้ว่าสถานการณ์โควิด–19 รอบ 3 นี้จะหนัก แต่เนื่องจากไทยยังมีความพร้อมอยู่หลายอย่างเป็นพ้ืนฐาน 

บุคลากรทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข งบประมาณ 

ที่สำคัญก็คือคนไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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อยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาลเท่านั้น หากมีประสิทธิภาพว่ากันด้วยระบบมันก็เป็นไปของมันได้อยู่แล้ว 

แล้วรัฐบาลจะไปทะเลาะกันเอง ...ทำไมให้เสียเปล่าๆ 

ฝ่ายค้านเสียอีกที่มุ่งแต่เอาชนะคะคานไม่เลือกที่เลือกเวลา ไม่จับประเด็นที่จะเรียกคะแนนจากประชาชน 

ขอให้ประชาชนรู้สึกว่าฝ่ายค้านก็ช่วยเหลือดูแล ให้คำเสนอแนะในลักษณะที่เป็น “คนไทย” ด้วยกันไม่ใช่ฝ่ายค้านรัฐบาล 

เสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไร... 

“พลังประชารัฐ” ที่ตอนน้ีดูจะน่ิงสงบคอยไล่จับหนูที่ “แตกรัง” ก็พอแล้ว เพราะนักการเมืองในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพรรค
ไหน 

ต่างก็พยายามขับเคลื่อนตัวเพื่อไปสู่รังใหม่ที่เชื่อว่าน่าจะมั่นคงและมุ่งไปสู่อำนาจได ้

ที่สำคัญมีความ “อู้ฟู่” ไม่ต้องกระเสือกกระสนมาก 

วันนี้ “3 ป.” ยิ่งมีอำนาจต่อรองสูงกว่าที่ผ่านมา นอกจากมี “อำนาจ” เต็มไม้เต็มมือแล้ว ตรงกันข้ามฝ่ายค้านที่มีแต่จะ
หดหายลงไป 

จากนี้ไปจะเข้าสู่หัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองครั้งสำคัญ ขอเพียงแค่ “โควิด–19” สงบลงเท่านั้น จะเกิดความเปลี่ยนแปลง
อีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นกัน!!! 

“ลิขิต จงสกุล” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2108776 
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6 มิ.ย. 2564 05:06 น. 

โฟกัสสถานการณ์ “ประยุทธ์” หิ้วงบประมาณฝ่าด่านสภา : รัฐบาลอมโรค ประเทศโคม่า 

 
วันเวลาผ่านไปไว เผลอแป๊บเดียวเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 

ปฏิทินย่างเข้ากลางปีปลายไตรมาสสองเข้าไตรมาสสาม ตามกำหนดการมาถึงนัดหมายที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ประกาศจุดสตาร์ต “วาระแห่งชาติ” 

ดีเดย์ 7 มิถุนายน ลุยฉีดวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ 

ปักหมุดหมายต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย 65 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 

ล่าสุดก็มีภาพข่าวให้คนไทยใจชื้น กับช็อตการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาลอตแรกจำนวน 1.8 ล้านโดส ที่ผลิตจาก
โรงงานในประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข 

ล้อตาม พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันมีวัคซีนฉีดให้คนไทยทั่วประเทศแน่ในวันที่ 7 มิถุนายน เช่นเดียวกับ “เสี่ยหนู” นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ที่สำทับยังไงก็มีวัคซีนฉีดให้คนไทย 

“แอสตราเซเนกา” มาตรงเวลา “บิ๊กตู่” ไม่เสียหน้าเสียฟอร์ม 

แต่ก็ยังไม่ตรงตามจำนวน เพราะย้อนไปก่อนหน้านายอนุทินระบุชัดเลยว่า ในสัญญาการส่งมอบที่ทำไว้แอสตราเซเนกา
จะส่งให้ประเทศไทยเดือนละ 6 ล้านโดส 10 ล้านโดส 

เมื่อลอตแรกมาแค่ 1.8 ล้านโดส ยังขาดอีกกว่า 4 ล้านโดส 

ประกอบกับข่าวไปโผล่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เผยวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยโดนเลื่อนส่งลอตแรก 1.3 
ล้านโดส จากเดือนมิถุนายนไปเป็นเดือนกรกฎาคม 

ตามรูปการณ์แอสตราเซเนกาน่าจะยังกระท่อน กระแท่น 

และนั่นก็บังเอิญสอดรับ จับทางจากที่ “เสี่ยหนู” เปิดเผยเองเลยว่า ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
2564 องค์การเภสัชกรรมจะนำเข้าวัคซีนซิโนแวคเพิ่มจำนวน 11 ล้านโดส โดยทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดือนละ
ประมาณ 2.5–3 ล้านโดส 
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ซึ่งวัคซีนซิโนแวคที่จัดซื้อเข้ามาน้ี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มจากวัคซีนหลักคือ แอสตรา
เซเนกา ให้ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส 

ตรงกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.ยอมรับเบื้องต้น
ได้รับรายงานมีวัคซีนทั้งหมดประมาณ 6 ล้านโดส ทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวค ที่จะฉีดปูพรมให้ประชาชนวันที่ 7 
มิถุนายน 

ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนวัคซีนทั้งหมดได้ เนื่องจากที่ผ่านมามักมีความคลาดเคลื่อน มีข้อขัดข้องเล็กน้อย ทำให้
การส่งมอบล่าช้าไปบ้าง แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญา 

“ซิโนแวค” กลายเป็น “ตัวหลัก” แทน “ม้าเต็ง” คือแอสตราเซเนกา 

ตามจังหวะ “โชคช่วย” ที ่พอดิบพอดี ล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การรับรองวัคซีน โคโรนาแวค 
(CoronaVac) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) บริษัท
เภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้ว 

ประกอบกับการไฟเขียวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีน “ตัวเลือก” ยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” มาผ่องถ่ายให้องค์กรภาครัฐ 
เอกชน นำไปฉีดให้บุคลากรเป็นกลุ่มๆอีกต่างหาก 

แนวโน้มประเทศไทยยังพอมีวัคซีนโควิดทยอยฉีดให้ประชาชน 

เพียงแต่ไม่ตรงปกแบบที่รัฐบาลประกาศล็อกยี่ห้อไว้ เพราะ “ม้าเต็ง” ช้ากว่ากำหนดจนรัฐบาลต้องเปลี่ยนแผนไปใช้ยี่ห้อ
ซิโนแวคเป็นหลักแทน 

เปลี่ยนแผนกะทันหัน ตามโควตาวัคซีนที่ไม่ได้มีอยู่ในมือ 

ซึ่งนั่นก็ล้อไปกับ “สัญญาณดีเลย์” การแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลหลักในจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ อุบลราชธานี และอีก
หลายจังหวัด แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มแรกออกไปแบบไม่มีกำหนด 

เพราะจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางแค่ไม่กี่พันโดส 

ตามสภาพการณ์ “วาระแห่งชาติ” ยังแกว่ง โอกาสที่จะทันตามโปรแกรมที่นายกฯประกาศฉีดวัคซีนให้คนไทยครบ 70 
เปอร์เซ็นต์ของ 65 ล้านคน เพื่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” 

ดูแล้วมันยังห่างไกลความจริงในทางปฏิบัติอีกเยอะ 

ปมวัคซีนยังอึมครึม กำกวม ย้อนแย้งกับเงื่อนไขสถานการณ์โรคระบาดโควิด–19 ล้อมประเทศไทย ยังอยู่ในภาวะตึง
เครียด ตามสถิติซีเรียสรายวัน ตัวเลขคนตายไต่ระดับอยู่ที่หลัก 20–50 ศพ ผู้ติดเชื้อยังพุ่งเกิน 3–4 พันราย คลัสเตอร์
ใหม่ลามกระจายในหลายจังหวัด 

ไล่ตามสกัดไม่ทัน บุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยล้าเต็มที 
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แต่ที่ไม่เว้นวรรคกันเลยก็คือ “เชื้อไวรัสเน่าการเมือง” ขบวนการโหยหาอำนาจและผลประโยชน์ ที่ยังแฝงอยู่ในมหา
วิกฤติโควิด ไม่สนนาทีชีวิตความเป็นความตายประชาชน 

ยังมีคนการเมืองประเภทไร้จิตสำนึกใช้วิกฤติเป็นโอกาส 

อารมณ์ชิงเหลี่ยมแย่งแต้มกันแบบที่ขาใหญ่ กทม.ประกาศคลายล็อกมาตรการให้เปิดธุรกิจบางประเภทเช่นสปา ฟิตเนส 
ร้านนวด แต่โดน ศบค.เบรกหัวทิ่ม ล็อกยาว 

ต่อไปอีกอย่างน้อย 14 วัน 

เสียงฮ่ึมจากผู้นำ เขม่นพวกฉวยโควิดหาเสียงเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

ต่อเนื่องกับอาการขยับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาหน้าขอสัญญาณไฟเขียวจัดซื้อวัคซีน “ตัวเลือก” ไปฉีดให้
ประชาชนในพื้นที่เอง แต่ก็ติดสัญญาณไฟแดงจากรัฐบาล อ้างผลทางกฎหมาย และความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญคือ “ตีกัน” 
เหลี่ยมนักการเมืองท้องถิ่นใช้วัคซีนมัดจำคะแนนนิยมจากชาวบ้าน 

กั๊กเกม บล็อกอำนาจผูกขาด อึมครึมกันต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตาม โดยการใส่เกียร์ห้าเดินหน้าของ “บิ๊กแจ๊ด” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ที่
ประกาศจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 แสนโดส พร้อมปักหมุดปทุมธานีเป็นพื้นที่ตัวอย่างนำร่องใน
การบริหารจัดการวัคซีนตัวเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ศูนย์กลางอำนาจ” เริ่มคุมเกมไม่อยู่ 

ตามกระแสกดดันภายใต้ภาวะ “อำนาจซ้อนอำนาจ” สภาพรัฐบาลโดย ศบค.เดินแต้มพลาด แทงวัคซีน “ม้าเต็ง” แล้ว
ยังออกลูกมั่วในเชิงบริหารจัดการแบบสะเปะสะปะ ส่อคุมโควิดไม่อยู่ 

มาตรการเริ่มไร้น้ำหนัก หน่วยปฏิบัติชักออกลีลาแข็งข้อ 

แม้แต่ใน ครม.เองยังกำกับเกมกันไม่ได้ ตามฉาก สถานการณ์แบบที่เกิดขึ้นในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลเปิดเกมเตะตัดขา 
เจาะยาง อารมณ์ค้างจากผู้นำ “รัฐประหารโควิด” เวนคืนอำนาจ 

ปล่อย “ลูกกรอก” ออกมาชนกับ “ควายธนู” ซัดกันแรงๆ ต่อหน้าคนดู 

และโดยจังหวะสถานการณ์ลากปมวัคซีนโควิดเข้าไป ฟัดกันในสภา วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.
2565 ต่อเนื่องด้วย พ.ร.ก.เงินกู้โควิด 5 แสนล้านบาท 

ตามฉากบู๊ล้างผลาญสลับดราม่า ตบจูบ ซาดิสต ์

ไฮไลต์พุ่งไปที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะทีมเกรียนเซราะกราวที่ดาหน้าถล่ม พล.อ.
ประยุทธ์ แบบอัดกันซึ่งๆหน้า โซ้ยกันตรงๆไม่เกรงใจ 

ทั้งขาใหญ่อย่างนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี รองหัวหน้าพรรค ที่กวักมือชวน “เสี่ ยหนู” กลับบ้านเราเถอะ
หัวหน้า ถ้าอยู่แล้ว “บิ๊กตู่” ไม่รัก หรือขารองระดับนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ค่ายภูมิใจไทย ที่โวยวาย
การตัดงบกระทรวงในโควตาพรรคทั้งสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
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คนกันเองใน ครม.รุมถล่ม เพิ่มน้ำหนักกระแทก “บิ๊กตู่” คูณไปอีก 2–3 เท่า 

และนั่นก็เขี่ยลูกเข้าเหลี่ยมบาทาฝ่ายค้าน ทีมเด็กรุ่นใหม่พรรคก้าวไกลที่จัดหนักอัดรัฐบาลแบบเข้าตากรรมการ ขณะที่
ค่ายเพ่ือไทยก็โชว์เคลียร์ข้อครหามวยล้ม โดยจังหวะผสมโรงของอดีต 

นายกฯทักษิณ กับอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่โฉบตบกกหูอยู่วงนอก 

ยั่ว “บิ๊กตู่” จนเสียรังวัด ฉุนพาลด่ากลับผ่านนักข่าวแบบเสียทรงมวย 

ศึกวัคซีนโควิดนัวเนียงบประมาณทำให้ผู้นำเสียอาการ ถึงขั้นบ่นพึมพำใน ครม.งอนพรรคร่วมรัฐบาลต่อหน้า รับปาก
ช่วยประคองแต่ลับหลังด่ากันไม่ไว้หน้า ต่อเนื่องมาถึงจังหวะถอนหายใจเฮือกดังๆกลางสภา 

แต่ พล.อ.ประยุทธย์ังยืนยัน ผิดก็แก้ไข และจะทำต่อไป ไม่มีถอดใจ 

และนั่นก็มา “หักมุม” ตอนจบ ผลการโหวตรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2565 เห็นด้วย 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 
201 โดยพรรคภูมิใจไทย เข้าแถวพรึบ 

ไม่ขาดแม้แต่เสียงเดียว 

อภิปรายดุอย่างราชสีห์ โหวตลงมติเช่ืองอย่างหนู 

“บิ๊กตู่” หิ้วงบประมาณฯ 2565 ฝ่าด่านสภาแบบสบายๆ 

ตบตากองเชียร์ฝ่ายต้านรัฐบาล สับขาหลอกชาวบ้าน ปาหี่ลิเกคั่นฉากโควิด ของจริงก็เป็นไปตามฟอร์ม เกรียนเซราะ
กราว ภูมิใจไทยไม่มีทางถอนยวงจากรัฐบาล ตราบใดที่ยังได้ลุ้นตั๋วรถไฟฟ้าสายสีเขียว คั่วรถไฟฟ้าสายสีส้ม เอี่ยววัคซีน
โควิด ยึดบ่อน้ำมันกระทรวงเกรดเอ คมนาคม สาธารณสุข การท่องเที่ยวฯ 

ผลประโยชน์เกาะเกี่ยว “ประยุทธ์” โดนโควิดถล่มงอมพระราม แต่เสียงในสภายังแน่นปึ้ก 

ลากไปต่อในสภาพกลวงใน รัฐบาลอมโรค ประเทศโคม่า 

ณ วันที่ยังมะงุมมะงาหรากับวัคซีนโควิด ยังต้องลุ้นเหนื่อยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ประชาชน 70 เปอร์เซ็นต์ของ 65 
ล้านคน เพื่อเปิดประเทศ นั่นก็ไม่ต้องพูดถึงโจทย์โคตรหินการฟ้ืนเศรษฐกิจ 

ตามสถานะรัฐบาลกู้จนติดเพดานจีดีพี เหลือเงินก้นถุงถลุงอีกไม่นาน 

ถ้าถึงเวลาวัคซีนไม่ทันตามนัด ขาดๆเกินๆกระตุกขวัญคนกลัวตาย เปิดประเทศไม่ได้ เศรษฐกิจติดล็อก ธุรกิจเจ๊ง
ระเนระนาด คนเดือดร้อนปากท้อง รัฐบาลหมดเงินเยียวยา ศรัทธาของผู้นำรัฐบาลไม่เหลือ 

เสียงในสภาปึ้กยังไง ก็คงไม่ดังไปกว่าเสียงโห่ไล่ของประชาชน. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2108811 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2108811
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อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 

วิกฤติร้อน"หอกข้างแคร่" วิบากกรรมเขย่าเกมอำนาจ 

 
ดัวยปัจจัยทางการเมืองทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้เส้นทางอำนาจของ “เรือเหล็กรัฐนาวาบิ๊กตู่”   จะกลายเป็นการลอยลำ
โครงเครง ท่ามกลางพายุปัญหาที่กำลังโหมกระหน่ำรอบด้าน 

ผ่านไปแล้ว สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565 แม้ท้ายที่สุด “รัฐบาลบิ๊กตู่” สามารถดันกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาฯในวาระแรกไปได้ด้วยเสียงพรรคร่วมรัฐบาลที่
มีในสภาฯ 

แต่ก็มีแววว่าการเดินหน้าบริหารประเทศหลังจากนี้ขอ “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ จนหลายคนมองว่าเป็น
การทำงานใน “เฮือกสุดท้าย” ของรัฐบาลภายใต้การนำของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม 

เพราะจากการจัดงบประมาณ แบบ “ผิดโจทย์-ผิดที่ผิดทาง” โดยเน้นความมั่นคงมากกว่าความสำคัญด้านสาธารณสุข 
ทั้งที่ประเทศกำลังเผชิญกับ “วิกฤติเชื้อนรกไวรัสโควิด-19” อย่างหนักหน่วง แต่การจัดงบประมาณของรัฐบาลกลับสวน
ทางความน่าจะเป็นในสายตาของคนในสังคม โดยสะท้อนได้ชัดเจนในเวทีอภิปรายงบประมาณที่เพิ่งจบลงไป ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล ต่างพากันเล่นบท “หอกข้างแคร่” ลุกขึ้นอภิปรายกรีดแผลรัฐบาลกันแบบสดๆ ชำแหละ
การจัดงบประมาณที่ผิดที่ผิดทางประจานกลางสภาฯให้ชาวบ้านได้หูตาสว่าง 

อย่างกรณีการอภิปรายของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่วิจารณ์ว่า สำนักงบประมาณ และสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลงทุกกรมและทุกส่วน ทั้งที่ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 แบบนี้คนที่ดูแลประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าจะให้ไปใช้งบกลาง มันเป็นเรื่องที่
ลำบาก ซึ่งเป็นการจัดงบฯ ที่ไม่แคร์ประชาชน  ผู้ปฏิบัติงาน อสม. แพทย์ต่างจังหวัด แม้แต่งบฉีดวัคซีน 18 ล้านบาทที่
กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ก็ถูกตัด และทิ้งท้ายด้วยวาทกรรมเผ็ดร้อนที่ว่า “หรือคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รักนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้ว จึงได้ตัดงบฯ แบบนี้  ผมอยากบอกว่า
หัวหน้าครับ ถ้าเขาไม่รักก็กลบับ้านเราเถอะครับ”  
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ขณะที่ “หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชยะ รมช.สาธารณสุข ที่ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษเดลินิวส์แบบ “ออกตัวแรง” โยนโจทย์
เสนอให้ “บิ๊กตู่” ต้องจริงใจเขียนไทม์ไลน์ให้ชัดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองควบคู่กันไป โดยแสดงความจริงใจไม่สืบทอดอำนาจ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนกำหนดการยุบสภาฯ ในเดือน ธ.ค. 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว 

แต่เมื่อปรับโฟกัสไปที่ท่าทีของ “หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล” คนสำคัญ ทั้ง “เสี่ยหนู”อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ
รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ต่างก็พร้อมใจกันเล่นบทบาทรอมชอม พร้อมกอดคอร่วมรัฐบาลต่อแบบ “แฮปปี้เอ็นดิ้ง” 

ทั้งนี้หากดูจากบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้น ก็จะเห็นได้ว่า เส้นทางทางการเมืองข้างหน้าของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะเป็นการ
เดินในแบบที่มี “หนามตำเท้า” อยู่ตลอดเวลา 

เพราะจากมิตรจะกลายเป็นศัตรู และยิ่งเสริมแรงเขย่ากับบรรดาเหล่า  “กองแช่งรัฐบาลบิ๊กตู่” ทั้งกลุ่มไทยไม่ทน ที่นำ
โดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. หรือกลุ ่มสองพี ่น้องอดีตนายกฯ ทั ้ง ยิ ่งลักษณ์ ชินวัตร และ ทักษิณ ชิน
วัตร หรือ “Tony Woodsome” ที่พร้อมออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย ปล่อยหมัดฮุกเสยปลายคาง “บิ๊กตู่” เก็บ
แต้มคะแนนนิยมจากประชาชนไปได้ทุกเมื่อ 

ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อประชาชนมีความเชื่อถือในตัวรัฐบาลน้อยลงไปทุกขณะ ดังนั้นใครที่ออกมาพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นในแนวทางที่เป็นเหตุเป็นผลและแตกต่างจากรัฐบาล ประชาชนก็พร้อมจะรับฟังและพร้อมที่จะปักใจเช่ือ 

ดัวยปัจจัยทางการเมืองทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้เส้นทางอำนาจของ “เรือเหล็กรัฐนาวาบิ๊กตู่”  จะเป็นการลอยลำโครง
เครง ท่ามกลางพายุปัญหาที่กำลังโหมกระหน่ำรอบด้าน 

และท่ามกลางบริบทของปัจจัยต่างๆข้างต้น ยังมีปัจจัยที่เกิดจาก “เนื้อใน” ของพรรคพลังประชารัฐเอง ที่จับไปตรงไหน
ก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาการแก่งแย่งอำนาจกันเองภายใน ซึ่งล่าสุดดีเดย์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค ใน
วันที่ 20 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะต้องจับตาว่าจะมีการโค่น “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย ลงจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐได้หรือไม่ และจะทำให้ “กลุ่ม 4 ช.” จะได้ผงาดขึ้นมามีอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ 

นอกจากนี้ยังไม่รวมกับพฤติกรรมของรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ที่ล่าสุดวางกล้ามโชว์กร่างจนฉุดความน่าเชื่อถือ
ของรัฐบาลตามไปด้วย จากกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ออกมายอมรับว่า เกิดปัญหาจากทีม
นายตำรวจติดตาม และตำรวจสภาฯ ซึ่งทางตำรวจสภาฯยืนยันว่าไม่ ให้นายตำรวจติดตามจำนวน 2 คน เข้าสภา
ฯ เพราะเข้าได้เพียงคนเดียว โดยเป็นไปตามที่ประธานสภาได้ตกลงกับสมาชิกสภา จึงทำให้นายตำรวจติดตาม และ
ตำรวจสภาฯ มีการโต้เถียงกัน ก่อนจะจบด้วยการยกมือไหว้ขอโทษกัน และที่หนักไปกว่านั้นคือมีปัญหาเรื่องการแอบ 
“เจาะยาง” เพื่อนพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีการส่งคนไปลงพื้นที่ชิงฐานเสียงทางการเมือง จนกลายเป็นการสร้างรอยร้าว
พรรคร่วมรัฐบาลให้ร้าวลึกลงไป จนยากที่จะประสานให้แนบแน่นได้ดังเดิม 

สุดท้ายแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะกลายเป็นเกมการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตของ “รัฐบาลบิ๊ก
ตู่” ในการแก้ปัญหาที่รุมเร้า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ที่มีโจทย์ร้อนเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ 
และ 7 กลุ่มโรค ในวันที่ 7 มิ.ย. ที่รัฐบาลเคยตีปี๊บจะฉีดแอสต้าเซเนก้าให้ทั้งหมด แต่ถึงสถานการณ์จริงกลับต้องใช้
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วัคซีนซิโนแวคเข้ามาเสริม โดยที่ไม่มีการทำความเข้าใจกับประชาชนล่วงหน้า และล่าสุดยังมีเกิดความสับสนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากกรณี ศบค. ออกมาเบรค กทม. จนหัวทิ่ม เรื่องการผ่อนคลายกิจกรรม 5 ประเภท ชนิดที่ว่า กทม.ประกาศ
ตอนเช้า ศบค. ยกเลิกตอนเย็น  ขณะที่การควบคุมการแพร่ระบาดภาพรวมกลับยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้มีตัวเลขผู้ติดเช้ือรายใหม่ต่อวันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้เสียชีวิตยังมีจำนวนมากจนน่ากังวล 

และท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจก็ยังตกสะเก็ด โดยล่าสุด “แบงก์ชาติ” ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย
ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าหดตัวลงเกือบทุกดัชนี ทั้งการบริโภคภาคเอกชนลดลง -4.3% ในทุกหมวด
การใช้จ่าย การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง -3.1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้น 3.41% มีเพียงมูลค่าการส่งออกสินค้า
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 1.1% และถึงแม้ล่าสุดรัฐบาลจะคลอด 4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง  ทั้งการเพิ่มกำลังบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มต้องการช่วยเหลือพิเศษ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่รัฐบาลตั้งเป้า
ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน และคาดหวังจะช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ 

แต่ก็ยังเป็นเพียงโครงการระยะสั้น ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ “ประเดี๋ยวประด๋าว” เท่านั้น ไม่ใช่การวางแนวทางฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระยะยาวแบบเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่ประชาชนอยากเห็น 

ดังนั้นโอกาสนี้ “บิ๊กตู่” ควรจะต้องกลับไปนั่งคิดว่า การที่จะบริหารงานบนความอึมครึมทางการเมือง ท่ามกลางสภาวะ
ที่วิกฤติหนักหนาสาหัส ทั้งสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจตกสะเก็ด โดยอาศัยการบริหารงานที่  “ผิด
โจทย์” และการจัดสรรงบประมาณที ่“ผิดที่ผิดทาง” ฝ่าสารพัดปัญหา ในขณะที่ความศรัทธาของประชาชนเข้าขั้นวิกฤติ
เช่นนี้...จะเป็นไปได้จริงหรือ? 

ถ้าเปรียบคนไทยทุกคนอยู่บนเรือเหล็ก ในสภาพที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัว “กัปตันเรือ” และยังต้องเจอกับพายุรอบด้าน 
สุดท้ายแล้วผู้โดยสารที่อยู่บนเรือยังอยากจะร่วมหัวจมท้ายกับกัปตัน หรือกระโดดหนีจากเรือ 

สุดท้าย “รัฐบาลบิ๊กตู่” ควรกลับไปคิดแก้โจทย์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเอกภาพ ดึงความเชื่อมั่นของ
ประชาชนกลับมาอีกครั้ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และทำให้คนไทยกลับมาอยู่ดีมีสุข เพื่อ  “คืนความสุข” ให้คนไทยอย่างที่ควร
จะเป็น 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/847985 
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ฝากการบ้านกมธ.-ปรับแก้งบ65 

 
ปรับแก้งบ 65 – แม้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 จะผ่านวาระแรกมาแล้ว แต่ระหว่างการพิจารณาของสภาก็เต็มไปด้วยข้อ
ท้วงติงทั้งจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้าน และเสียงตำหนิติเตียนจากสังคม 

การจัดทำงบฯ ไม่สอดคล้องสถานการณ์โควิดที่รุนแรงและระบาดหนัก แต่ให้ความสำคัญกับความมั่นคง อีกทั้งงบ
มหาศาลกระจุกอยู่ในส่วนงบประจำ ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการ 

มีมุมมองจากนักวิชาการด้านสังคม นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ถึงการจัดทำ    
งบฯ ดังกล่าว 

ฝากเป็นการบ้านถึงกมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณ ที่อยู่ระหว่างพิจารณาแปรญัตติ 

เดชรัต สุขกำเนิด 

ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

จากการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 ในสภา ได้เห็นจุดอ่อนของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คิดว่าเป็นเรื่องงบประมาณ
สาธารณสุข เรื่องสวัสดิการของประชาชน เรื่องการศึกษา และเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ดูเหมือนว่าถูกตัดงบประมาณไปมาก 
ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรต้องเพ่ิมขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน 

เหตุผลที่รัฐบาลไม่สามารถปรับเพิ่มงบประมาณได้เพราะมีงบประจำที่ปูดมากขึ้น เช่น ส่วนเงินเดือน ส่วนที่เป็น
สวัสดิการของข้าราชการ และบางหน่วยงานที่มีอำนาจต่อรองก็จะมีงบประมาณปูดขึ้นมากอย่างกระทรวงกลาโหม 

งบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ควรปรับลดคือในส่วนบุคลากร เมื่อก่อนงบส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ตอนนี้
ขึ ้นมาเป็น 50% เงินที่จะนำมาลงทุนได้จึงจำกัด หากไม่แก้เรื ่องบุคลากรก็จะไปกินงบของกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
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ซึ่งงบบุคลากรแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 1.ทหารเกณฑ์หรือทหารกองประจำการ ควรลดจำนวนลงจนไปสู่การเลิกมีทหาร
เกณฑ์ หรือทหารกองประจำการในที่สุด 2.นายทหารชั ้นสูงแต่ไม่ได้มีสายบังคับบัญชาที ่แท้จริงก็จะสิ ้นเปลือง
งบประมาณมาก 

งบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นห่วงอยู่ 3 ประการ 1.งบพัฒนาครู ที่ดูเหมือนงบจะลดลงไปพอสมควร 2.งบการวิจัยพัฒนา
และการพัฒนาสื่อการสอน 3.งบบุคลากรที่ลดลง 6% เข้าใจว่าจะมีการเลิกจ้างครูจำนวนหนึ่ง หากไม่วางแผนให้ดีจะ
กระทบต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ 

ในส่วนงบการท่องเที่ยว สมควรจะต้องเพ่ิมงบประมาณ ลงไปที่จังหวัด หรือ อปท.ที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการท่องเที่ยว 
เพราะจังหวัดและอปท.ได้รับผลกระทบหนักมากและแต่ละพื้นที่หนักไม่เท่ากัน 

ขณะเดียวกันจังหวัดเป็นหน่วยหลักในการดูแลเรื่องโควิด-19 ที่ผ่านมา แต่งบจังหวัดกลับโดนตัดลงไปจำนวนมาก งบ
ท้องถิ่นก็มีปัญหา เพราะรัฐบาลไปลดรายได้จากภาษีที่ดินที่ลดลงไป 90% ทำให้เงินที่ท้องถิ่นจะนำมาใช้พัฒนาหายไป
ด้วย 

สำหรับงบของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตัดลดมากเกินไปนั้น ในชั้น กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ 65 ควรตัดในส่วน
กระทรวงที่ไม่ควรเพิ่มและควรตัดลดให้มาก เช่นที่กล่าวไปเบื้องต้นในเรื่องทหารเกณฑ์ หากตัดลดแล้วไปใช้ด้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข หรือใช้สนับสนุนด้านการ เรียนรู้ ด้านการจ้างงานในการท่องเที่ยวน่าจะดีกว่า 

ส่วนที่รัฐบาลก่อหนี้ 5 ล้านล้านบาท ไม่น่าจะอันตรายหรือสุ่มเสี่ยงถึงขั้นล้มละลาย และประเทศเราไม่ได้อยู่ใกล้ภาวะน้ัน 
เวลาเราดูตัวเลขหนี้สาธารณะต้องดูควบคู่จีดีพี ซึ่งไทยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 57% ต่อจีดีพี ซึ่งตัวเลขเพดานหนี้สาธารณะ
ต่อจีดีพี 60% เป็นเกณฑ์ที่เราต้ังขึ้นไว้เอง ไม่ใช่เงือ่นไขตายตัว 

แต่จุดสำคัญอยู่ที่งบประมาณแต่ละปีที่ต้องใช้ชำระหนี้เป็นเท่าไร ซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา จึงควรกำหนดให้ชัดเจนว่าไม่ควร
เกิน 5% ของที่ต้องใช้ไปเพ่ือชำระหนี ้

ความจริงแล้วตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงมากกว่า คือ หนี้ครัวเรือนที่ไตรมาสแรกน่าจะทะลุ 90% แล้ว หากไม่มีวิธีการช่วยเหลือ 
ไม่ว่าจะเรื่องการจ้างงาน การฟื้นฟูการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจ เรื่องสวัสดิการ หนี้ครัวเรือนอาจใกล้ 100% ต่อจีดีพีใน
ต้นปีหน้าได้ กล่าวคือหากจำเป็นต้องกู้เงินก็กู ้ได้ แต่ตนจะตั้งคำถามกับรัฐบาลที่ออกพ.ร.ก.กู้ แต่ใช้เงินไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการขยายเพดานเงินกู้ให้เกิน 60% ต้องย้อนไปสู่โจทย์ว่าหากขยายเพดานแต่ละปีงบที่ต้องนำไปชำระหนี้เงินกู้ เรา
จะมีเงินเหลือมาทำงบประมาณจริงๆ ได้น้อยลง 

หากจะทำให้สัดส่วนการชำระหนี้ต่องบประมาณลดลงวิธีหนึ่งที่ทำได้อาจจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้และ
เห็นวิธีการแก้ชัดกว่าไปยึดตัวเลข 60% ของจีดีพี ยืนยันกู้เพิ่มได้แต่ต้องระวังว่าจะไปจำกัดการใช้เงินในอนาคตหรือเปล่า 

และถ้าจะให้คะแนนการจัดงบปี 65 ผมถือว่าสอบตก ขอให้เพียง 3 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

ประธานชมรมแพทย์ชนบท 

ประเทศเราเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ด้านสุขภาพเพียงด้านเดียวนั้น ยังส่งผลกระทบในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ แต่ปรากฏว่างบประมาณในส่วนที่จะนำมาดูแลเรื ่องสุขภาพ งบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ งบด้านสวัสดิการประชาชนถูกปรับลดลงมาก หรือแม้กระทั่งงบด้านสิ่งแวดล้อม 

งบฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่มีอะไรที่ดูจะชัดเจน แต่ที่เห็นชัดคืองบประมาณยังถูกทุ่มเทให้กับด้านความมั่นคงแบบเก่าๆ 
อยู่เยอะเกินไป เรื่องนี้มองว่าไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นกับสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ 

หากถามว่าต้องปรับแก้ให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างไร ก็ควรต้องปรับแก้ในส่วนของงบประมาณการงดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดปี 65 เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นถึงความจำเป็นและไม่รู้ว่าต้องซื้อเพื่อไปรบกับใคร ถ้าอยากจะซื้อ
จริงๆ ก็ขอให้รอไปซื้อปี 66 หรือซื้อให้โอกาสต่อๆไป 

อีกทั้งลดการสร้างถนน แต่สร้างเฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือโครงการบางโครงการที่ไม่มีประโยชน์ขอให้ยกเลิกไปเลย เช่น 
โครงการทำกำแพงกั้นชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะช่วยประหยัดเงินได้หลายหมื่นล้านบาท แล้วนำมา
ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด 

งบประมาณที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง คืองบที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนให้ความเป็นอยู่ฟื้นขึ้นมาได้นั้น แต่ต้องไม่ใช่งบที่
นำมาใช้แจกให้ประชาชนอย่างเดียว เพราะที่ทำๆ กันตอนน้ีคือนำเงินมาแจกประชาชน แล้วก็ละลายหายไปในแม่น้ำ 

คิดๆ แล้วก็น่าเสียดายเงินอยู่ แต่เข้าใจว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้ว ซึ่งถ้าคิดจะทำแบบนี้มองว่าเรื่องแค่นี้ใครๆ 
ก็ทำได้ เช่นนั้นใครๆ ก็เป็นรัฐบาล เป็นนายกฯได้ 

จุดอ่อนของร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 ก็เห็นกันชัดในเรื่องลดงบกระทรวงสาธารณสุข รู้กันดีว่าช่วงสถานการณ์โควิด 
อย่างที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยพูดไว้ว่า “ถ้าเขาไม่รัก เราก็กลับบ้านเรา” ซึ่งเราชาวกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับ
ประโยคนี้ 

เพราะมองว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ทำงานได้ดี ประสานงานได้ดีเมื่อเทียบกับ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ตอนนี้นายกฯ เองได้รวบอำนาจทุกอย่างไว้หมดแล้ว 

หากจะให้คะแนนวัดผลการจัดทำงบประมาณ ภาพรวมของพ.ร.บ.งบฉบับนี้ สอบตกแน่ๆ แต่สภาก็มีมติผ่านมาได้ ก็เป็น
ธรรมดาที่พรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตให้ผ่านอยู่แล้ว แต่ถ้ามองในมุมของประชาชนที่มองเหมือนๆกัน คือ งบประมาณนี้
สอบตกอย่างแน่นอน 

ในฐานะที่ทำงานด้านสาธารณสุขขอเสนอให้พรรคร่วมรัฐบาลทบทวนการอยู่ร่วมรัฐบาล เพราะอย่างไรแล้วนายกฯ คงไม่
ลาออกอยู่แล้ว เขาอยู่ทน แต่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ควรจะทบทวนเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ ลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
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เห็นได้ชัดว่าร่างพ.ร.บ.งบ 65 ฉบับนี้ไม่ได้ใช้โอกาสของการมีงบใหม่ในการฟื้นฟู ช่วยเหลือดูแลประเทศให้พ้น จาก
สถานการณ์โควิด และเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟู
ประเทศด้วย 

 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง 

การจัดสรรร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 รัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาวินัยการเงินการคลัง จีดีพีที่ตั้งไว้สวยหรู จริงๆ อาจไม่ได้
เป็นไปตามนั้น รัฐบาลจึงอยู่ในฐานะลำบากต้องลดงบประมาณลงเหลือ 3.1 ล้านล้าน แล้วไปออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสน
ล้านล้าน ก็ถูกโจมตีอีก เพราะการออกพ.ร.ก.ไม่ได้มีการตรวจสอบ 

การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ไม่ตรงกับสถานการณ์ ต้องใช้เงินจำนวนมากสู้กับโควิด เตรียมการฉีดวัคซีนซึ่ง
ต้องมีความหลากหลาย แต่ของเราไม่หลากหลาย และต้องเตรียมวัคซีนสำหรับโควิดกลายพันธ์ุด้วย แต่กลายเป็นงบ
กลาโหมและงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไม่ถูกตัดในส่วนงบที่เกี่ยวกับวัคซีนรัฐบาลอ้างว่ามีอยู่ ในงบกลางและพ.ร.ก.กู้เงิน 
จึงไม่น่าแปลกใจที่ฝ่ายค้านจะโจมตี 

ในส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบครั้งนี้แก้ปัญหาเฉพาะระยะสั้นแต่โควิดอยู่กับเราไปอีก 3 -4 ปี และหลังจากนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงอีกมาก แต่ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยี หรือทำให้เกิดการปรับตัว และมีกระบวนการเพื่อเตรียม ประเทศ
ภายหลังโควิด 

รวมถึงงบในส่วนสวัสดิการที่เป็นปัญหา เช่น งบบัตรคนจน งบช่วยรากหญ้า สวัสดิการถูกตัด แต่ไปเพิ่มในส่วนที่ไม่
จำเป็น ไม่สะท้อนความแตกต่างระหว่างรวยกับจน 

ส่วนข้อกังวลเรื่องหนี้สาธารณะ 5 ล้านล้านบาทนั้น แต่ละประเทศจะมีหนี้ด้วยกันทั้งหมด แต่ภาระหนี้อย่าเกิน 35% 
ของตัวจีดีพี ซึ่งภาระหนี้ของเราอยู่ที่ 27% บางคน บอกว่าต้องใช้หนี้เป็น 10 ปี เป็นวาทกรรมทั้งหมด ดูอย่างญี่ปุ่นมีหนี้
สาธารณะติดต่อกันมาหลายปีแล้ว 

แต่สิ่งที่เป็นอันตรายถ้าไม่คุมเรื ่องวินัยการคลังให้ได้ถ้าดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้นจะทำให้ประเทศมีปั ญหา ขณะที่
เศรษฐกิจโลกให้ระวังเพราะเงินเฟ้อสูงสุด และยังขึ้นมาอีกหลายปี ดังนั้นต้องระวังเรื่องวินัยการคลัง 

หากรัฐบาลจะแก้กฎหมายขยายเพดานเงินกู้ให้เกิน 60% แก้ได้ อย่างแก้กู้เพิ่ม 2 ล้านล้านบาท ถือเป็น 70% ไม่ใช่ 
100% ก็ยังต่ำกว่าประเทศอื่น แต่รัฐบาลต้องบริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จะหารายได้จากไหนต้องชัดเจนเพื่อ
ไม่ให้ขาดดุล เพราะถ้ากู้แล้วไม่มีจ่ายจะสร้างปัญหาให้ประเทศในระยะยาว 

รัฐบาลต้องเปลี่ยนวินัยการคลัง สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อชดเชยการขาดดุล แต่การออกพ.ร. ก.กู้เงินจาก 7 
แสนล้านบาท เหลือ 5 แสนล้านบาทนั้นก็ถือว่าปริ่มเพดานแล้ว 
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เมื่อถึงขั้นตอนการแปรญัตติในชั้นกมธ. คิดว่าภาพใหญ่เปลี่ยนไม่ได้มากนัก ทำได้ระดับหนึ่งเนื่องจากกมธ.เป็นไปตาม
สัดส่วนพรรคการเมือง และกมธ.ปรับลดงบได้ แต่จะไปเพ่ิมงบไม่ได้ 

เท่าที่ฟังมีความพยายามปรับลดงบกลาโหม และปรับเพิ่มงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบด้านสาธารณสุข และสวัสดิการ ด้าน
การศึกษา ด้านการวิจัย คงเป็นในส่วนของรายละเอียดที่ถูกวิจารณ์ เช่น งบกลาโหม โยกงบบางส่วน ขึ้นอยู่ว่ากมธ.ทำได้
แค่ไหน การขับเคลื่อนของกมธ.อาจต้องใช้กระแสช่วยกดดัน 

การจัดงบครั้งนี้ไม่ตรงกับการแก้ปัญหาโควิดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความสามารถการแข่งขันเป็นงบระยะ
สั้นไม่แก้ปัญหาระยะยาว และเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศน้อยมาก รวมทั้งเป้าหมายลดช่องว่างน้อย
มาก 

ดังนั้น ปกติการจัดงบแบบนี้ถ้าไม่อยู่ในสถานการณ์ขณะนี้สอบตก แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิดให้แค่สอบได้พอดี 
50-50 เส้นยาแดงผ่าแปด 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6435939 
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6 มิ.ย. 2564 - 00:04 น. 

เปิดแพ็กเกจมาตรการ‘รัฐ-เอกชน’ ออกแผนฟื้นเศรษฐกิจ-สู้‘โควิด’ระลอก 3 

 
เปิดแพ็กเกจมาตรการ‘รัฐ-เอกชน’ : โควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จนถึงขณะน้ียังไม่มีทีท่าจะสงบ
ลงได้ง่าย ภายใต้ตัวแปรเดียวที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคือการกระจายฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง 

จนถึงขณะน้ีแม้ว่าจะลงทะเบียนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไปแล้วร่วมล้านราย ต่อคิวทะลักยาวไปจนถึงเดือน ส.ค. ถึงจะฉีดได้
ครบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัคซีนของรัฐบาล กลายเป็นเป้าโจมตีทำนองล่าช้าเกินไป ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจกระทบใน
วงกว้าง สายป่านธุรกิจใกล้จมน้ำเต็มที 

จึงเกิดปรากฏการณ ์‘ยกองคาพยพมาตรการช่วยเหลือ’ กันอีกระลอก 

ทั้งมาตรการด้านการคลัง-มาตรการด้านการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อฟื้นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 ใส่
เครื่องช่วยหายใจให้ภาคธุรกิจและประชาชน หลังจากที่ปี 2563 ทุกฝ่ายทุ่มกันแทบหมดหน้าตักไปรอบหนึ่งแล้ว 

เริ่มที่ภาครัฐบาล คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบออกมามากมายต่อเนื่องแบบ
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

การระบาดล่าสุดนี้เข็นชุดมาตรการออกมาช่วยเหลือในช่วง ก.ค.-ธ.ค.2564 อาท ิ

เติมเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน ใช้ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า หรือ ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง อีก 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท และสามารถ
สละสิทธิ์บัตรได้ เพื่อเลือกไปใช้โครงการอื่น ภายในวันที่ 7 มิ.ย.2564 

เติมเงินให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนทำให้
ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง 2.5 ล้านคน 
จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท 
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โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่าย 50% ใช้
ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500/3,000 บาทต่อคน นาน 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท เริ่ม
ลงทะเบียน 14 มิ.ย.2564 

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อไม่เกิน 4 ล้านคน จะได้รับวงเงินสนับสนุนใน
รูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน วงเงินสำหรับการดำเนินโครงการ
รวม 28,000 ล้านบาท เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย.2564 

4 มาตรการใหม่นี้จะมีผลต่อเนื่องจากมาตรการเราชนะ-ม33 เรารักกัน ที่รัฐบาลเห็นชอบเพิ่มวงเงินให้อีกคนละ 2,000 
บาท โดยสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 30 มิ.ย.นี ้

คาดว่าชุดมาตรการนี้จะกระตุ้นการบริโภคขยายตัวไม่น้อยกว่า 1% 

ขณะที่มาตรการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่งใหญ่ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาตรการ ‘พักชำระหน้ี’ 

แต่ในเฟสปี 2564 แตกต่างจากรอบแรกที่ไม่ได้พักหนี้แบบอัตโนมัติ ใครต้องการเข้าร่วมให้เข้ามาติดต่อที่ธนาคารตาม
ช่องทางที่แต่ละธนาคารกำหนดไว ้

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการเติมสภาพคล่องช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการ
สินเชื่อฉุกเฉินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท รับผิดชอบธนาคารละ 10,000 ล้าน
บาท 

ปล่อยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีสภาพคล่อง ให้กู้รายละ 10,000 บาท โดยจะครอบคลุมประมาณ 
2 ล้านคน ยื่นกู้ได้จนถึง 31 ธ.ค.2564 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเกณฑ์ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนใหม่ กระชับพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับความ
เดือดร้อนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 

รวมถึงมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ (Asset Warehousing) ซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้านี้ โดย ธปท.อยู่ระหว่างเร่งกวด
สถาบันการเงิน ให้เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด 

ล่าสุด ธปท.ประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 
มิ.ย.-วันที่ 31 ก.ค. 2564 เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยลดภาระของลูกหนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 
ระลอกใหม่ ในการชำระหน้ีของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) หรือกลุ่มที่เป็นเอ็นพีแอลแต่รถยังไม่ถูกยึด 

2.กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด 

และ 3.กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้วแต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด 
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ประเด็นสำคัญคือลูกหนี้ที่เคยพักชำระค่างวดหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ สามารถคืน
รถยนต์เพ่ือลดภาระหน้ี 

 หากราคาขายรถทอดตลาดที่ได้รับต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ลูกหนี้สามารถขอผ่อนปรนเพิ่มเติมได้ โดยผู้ให้บริการทางการ
เงินอาจพิจารณายกหนี้ส่วนที่เหลือให้ตามความเหมาะสม 

ด้านธนาคารพาณิชย์ต่างรับลูกรัฐบาล ตุนกระสุนพยุงเศรษฐกิจ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมีมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในรูปสินเชื่อฟื้นฟู ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ต้องเป็น
ลูกค้าที่ขอสินเชื่อเพื่อ 2 วัตถุประสงค์ คือ เสริมสภาพคล่อง เพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจ ไว้ และรักษาการจ้างงาน 
และเพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจ 

ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินสูงขึ้น ระยะเวลากู้ยาวขึ้น วงเงินสูงขึ้น และเปิดกว้างขึ้นทั้งสำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยกู้ และ 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่มีหลักประกัน 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า 
ธนาคารได้ปล่อยกู้ซอฟต์โลนตามมาตรการรัฐไปแล้วให้กับผู้ประกอบการกว่า 5,000 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 8,000 ล้าน
บาท 

ธนาคารยังเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบซึ่งเชื่อว่ายังมีอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อ ได้เตรียมสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ เพ่ือลดรายจ่าย-เพิ่มยอดขาย-ขยายกิจการ 

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ
ตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของ ธปท.ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท หวังว่าจะช่วยลูกค้าได้กว่า 
10,000 ราย 

รวมถึงโครงการพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อลดภาระให้ธุรกิจเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะไม่ขายหลักประกันให้
บุคคลอื่น สามารถเช่าหลักประกันและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท 

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ธนาคารแบ่งการดูแลลูกค้า 
ออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการยังคงเผชิญความยาก ธนาคารต้องการช่วยลูกค้าด้วยมาตรการ
สินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ รวมทั้งช่วยเหลือด้วยมาตรการเพิ่มเติมจากกรุงศรีเอง 

สำหรับลูกค้าสินเช่ือธุรกิจ เช่น 2 พัก 3 ปรับ และช่วงที่ 2 เมื่อลูกค้าผ่านพ้นวิกฤตมาได้หรือได้รับผลกระทบน้อย กรุงศรี
ก็มีสินเชื่ออ่ืนๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เช่น สินเชื่อ SME Quick Loan เป็นต้น 
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ทั้งหมดนี้คือชุดมาตรการในภาพกว้าง ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ลงลึกให้กับผู้ได้รับผลกระทบแต่ละรายที่แตกต่าง
กัน โดยหวังว่าจะช่วยประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจ จนกว่าวัคซีนจะทั่วถึงและสถานการณ์จะกลับมาปกติ
โดยเร็วที่สุด 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6435773 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 - 12:12 น. 

สถานีคิดเลขที่12 : กะแยง บ่ หอม 

 
คนรุ่นปัจจุบัน โดยเฉพาะคนอีสาน หากมีอารมณ์โรแมนตกิ หอม ผักกะแยง 

คงหอมไปกับละครทีวีทางช่อง 3 “มนต์รักหนองผักกะแยง” ที่เรตติ้งกำลังดีตอนนี้ 

ส่วนคนรุ่นกลาง-รุ่นเก่า 

หาก จะหอม ผักกะแยง 

ย่อมต้อง ไม่พ้น เพลง “อีสานบ้านเฮา” ของ “เทพพร เพชรอุบล” เป็นแน่แท้ 

“…หอมดอก ผักกะแยง / ยามฟ้าแดง ค่ำลงมา / แอ่บแอ่บ เขียดจะนา / ร้องยามฟ้า ฮ้องฮ่วนฮ่วน /เขียดโม้ เขียดขาคำ 
/ เหมือนหมอลำ พากันม่วน/เมฆดำ ลอยปั่นป่วน/ ฝนตกมา สู่อีสาน…” 

ฟังเพลงน้ี อารมณ์คิดฮอดบ้านของหลายคน อาจพลุ่งพล่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ต้องถูกกักตัว หรือคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ มา 2 สงกรานต์ น้ำตาอาจถึงไหล 

ยิ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วง “ฝนใหม่” ในโลกโซเชียลมีเดียเหล่ายูทูบเบอร์ที่กระจายอยู่ตามถิ่นอีสาน พากันเสนอเมนู แกงเขียด 
แกงอึ่ง ใส่ผักกะแยง กันพร้อมหน้า 

ยิ่งตอกย้ำ ภาวะคิดฮอดบ้าน 

แต่ ในภาวะปัจจุบัน คิดฮอดอย่างไร ก็กลับลำบากหรือแทบจะกลับไม่ได้ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 

ซึ่งไม่ใช่เพียง ความหวาดผวาที่จะติด หรือนำพาโรค ไปสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ บักหล่าอีหล่า เท่านั้น 

แต่นับวัน “เงิน” ในกระเป๋า ก็หดหายไปเรื่อยๆ จะกินแกงหน่อไม้ใส่ผักกะแยงตามรถเข็นสักถุง ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก 

ส่วนค่ารถกลับบ้านหรือจะมีเงินไปเผื่อแผ่ญาติพ่ีน้อง ไม่ต้องพูดถึง ยากอย่างยิ่ง 

ภาวะ เช่นนี้ ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ 

แถมยังมีทีท่าจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆ 
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ยิ่งฟัง การอภิปรายในสภา เรื่องงบประมาณปี 2565 ยิ่งหมดหวัง 

เพราะไม่เพียงพรรคฝ่ายค้านเท่านั้น ที่วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจากโรคระบาด 
รวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูประเทศหลังจากนั้น 

แต่เราได้เห็น คนในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ร่วมถล่มรัฐบาล-ผู้นำ-ระบบราชการรวมศูนย์ ไปด้วย 

แม้จะถูกประชดประชันว่า เป็นเพียงการเล่นลิเก 

หรือเล่นใหญ่เกินตัว แบบ อภิปรายเป็น “ราชสีห์” แต่ลงคะแนนเป็น “หนู” 

เพราะที่สุดก็โหวตรับหลักการกันถ้วนหน้า 

ทำให้การอภิปรายท้วงติง เป็นเพียงการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ เพื่ออำนาจ ไม่มีอะไรในกอไผ่ 

ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเป็นเช่นนั้นจริงๆ และเราในฐานะชาวบ้านก็ต้องจดจำ พฤติกรรมเหล่าน้ีเอาไว้ดีๆ 

เมื่อถึงยามเลือกต้ัง ก็อย่าลืม ความ “ขยะแขยง” เหล่านี้ 

แต่อีกส่วนหน่ึง ที่มันน่า “ขยะแขยง” เพิ่มขึ้นไปอีก นั่นคือประเด็นที่เขาหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์ และเปิดโปงกันเองนั้น 

มัน เปลือยเปล่า “ปัญหา-วิกฤต” การบริหารจัดการ ของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล 

ไม่ใช่เล่นใหญ่-เล่นละคร แต่มันเป็นเรื่องจริง 

เราถึงได้เห็นและได้รับผลกระทบ จาก ภาวะล้มเหลวในการรับมือและแก้ไข “วิกฤตโรคระบาด” โดยถ้วนหน้ากันไง 

ที่น่าห่วงใยและกังวล คือปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

พวกเขาแค่ไปเกลี่ยผลประโยชน์และอำนาจให้ลงตัว จากนั้นก็กระเตงๆ กันไปจนกว่าประคบประหงม “ความเน่า” 
ต่อไปไม่ไหว 

ตอนนั้นแหละ ต่างฝ่ายต่างก็จะกลายเป็น “สิ่งขยะแขยง” ของกันและกัน 

แต่จะถึงตอนนั้น ชาวบ้านก็คงย่ำแย่ 

ที่จะฝัน “โรแมนติก” เป็น “อีสานแมนติก” 

คือเห็นประเทศถูกปลดล็อก พ้นจากโรคระบาด มีเงินเต็มกระเป๋า 

ได้ “เมือ” บ้าน กลับไปซดแกงอึ่งแกงเขียดใส่ผักกะแยงหอม-หอม โดยไว 

เห็นทีจะยากเด้อ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2760918 
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